
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐  ปีการฝึกหัดครูไทย 

******************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑  ค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร 
   ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   ๑.๓  แจ้งค าสั่งการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน 
          สถาบันอุดมศึกษาและการมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนใน 
          สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
   ๑.๔  ผลการด าเนินงานเพื่อขอประเมินผลการสอนและขอก าหนดต าแหน่ง 
          ทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐ 
   เมื่อวันจันทร์ที่ ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑  เงินคงคลัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   ๔.๑  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
   ๔.๒  แจ้งผลการประเมินการตอบรับวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 
   ๔.๓  ขอขอบคุณการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 
   ๔.๔  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ 
          บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ส าหรับนักบริหารระดับสูง  รุ่นที่  ๕   
   ๔.๕  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลหลักสูตรที่เปิดด าเนินการในสถาบันอุดมศึกษา   
          ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
   ๔.๖  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
          สาขาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๔.๗  แจ้งการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
   ๔.๘  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



๒ 

 

   ๔.๙  การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
   ๔.๑๐วิสัยทัศน์การบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ๕.๑  การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
   ๕.๒  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
          พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
   ๕.๓  สรุปผลการประชุมโครงการและงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ 
   ๕.๔  (ร่าง)  แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) 
   ๕.๕  ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  และ 
          ก าหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต 
   ๕.๖  ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูฯ   
          รุ่นที่  ๕ (Pre-Service  Student  Teacher  Exchange  in  Southeast   
          Asia, Batch 5) 
   ๕.๗  ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจัดโครงการแหล่งเรยีนรู้ – สร้างมูลค่าเพิ่ม 
          ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
   ๕.๘  ขอข้อมูลประกอบการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
   ๕.๙  การด าเนินการ  “โครงการหนึ่งคณะ  หนึ่งพ้ืนที่วิจัย” 
   ๕.๑๐(ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
          ใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงานที่หน่วยงานได้รับจากการใช้บริการการวิจัย 
          และงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก 
   ๕.๑๑การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   ๕.๑๒การส่งเงินยืมล่าช้าของอาจารย์ท่ีไปประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ  ต่างประเทศ 
   ๕.๑๒การส่งเงินยืมล่าช้าของอาจารย์ท่ีไปประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ  ต่างประเทศ 
   ๕.๑๔(ร่าง)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ 
          อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ๖.๑  การด าเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
   ๖.๒  ภาระงานของอาจารย์ 
   ๖.๓  นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 



น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)  

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 2 

เมื่อวันอังคารที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย 4 

........................................................................ 
 6 

ผู้มาประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร    รักษาราชการแทนอธิการบดี   ประธานกรรมการ 8 

๒.  รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  รองอธิการบดี     กรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร   รองอธิการบดี     กรรมการ 10 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์    รองอธิการบดี     กรรมการ 
๕.  รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์   รองอธิการบดี     กรรมการ  12 

๖.  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม    รองอธิการบดี     กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล    ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 14 

๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๙.  อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 16 

๑๐.อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๑๑.รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 18 

      และสังคมศาสตร์     กรรมการ  
๑๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 20 

และเทคโนโลยี     กรรมการ 
๑๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 22 

๑๔.อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
๑๕.อาจารย์ดิเรก  พรสีมา    คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู   กรรมการ 24 

๑๖.อาจารย์สถาพร  ปกป้อง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
๑๗.อาจารย์ชินวงศ์  ศรีงาม   ผู้อ านวยการวิทยาลัย 26 

นานาชาติพระนคร    กรรมการ 
๑๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์  ไม้เจริญ  ผู้อ านวยการส านักศิลปะ 28 

และวัฒนธรรม      กรรมการ   
๑๙.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 30 

๒๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 32 

๒๑.นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ                                                                                                     
    34 



 

๒ 

 

๒๒.นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓.นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

๒๔.นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
๑.  อาจารย์ประเทืองสุข  ยังเสถียร  ผู้ช่วยอธิการบดี   กรรมการ 6 

๒.  อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน   กรรมการ 8 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 10 

๑.  อาจารย์ศศิธร  โสภารัตน์     รองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู 
 12 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.   

รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานกล่าวอวยพรปีใหม่14 

และกล่าวเปิดการประชุม  โดยแจ้งว่า  ได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการแจกเอกสารการมอบหมายงานและมอบ
อ านาจให้ผู้บริหารปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ซึ่งการจัดท าค าสั่งมอบหมาย16 

งานและมอบอ านาจ  ได้ประชุมหารือกับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบงาน
และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้เคยน าเสนอไว้  โดยเห็นว่าควรมีการกระจายอ านาจเพ่ือให้การปฏิบัติ งานเกิด18 

ความคล่องตัวและขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากที่เคยได้ร่วมประชุมกับคณบดีทุกท่านโดย
มอบหมายให้ไปวิเคราะห์เรื่องภาระงานของคณะว่าจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ20 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสาขาวิชาเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  โดยจะต้องปรับให้เป็นไป22 

ตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป  ทั้งนี้ ผลงานของสาขาจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์ประจ า
สาขาดังนั้นอาจารย์แต่ละสาขาจะต้องท าผลงานด้านการวิจัยและมีการลงพ้ืนที่และจะต้องบูรณาการการ24 

ท างานร่วมกันระหว่างสาขาด้วย 
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุลฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้ได้น า26 

หนังสือที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  ได้มอบให้อธิการบดีเพ่ือน ามาแจกให้ผู้บริหารและ
บุคลากรเนื่องโนโอกาสวันขึ้นปีใหม่   เป็นเรื่องธรรมะของพระราชาและเรื่องคืนวันไม่ผ่านไปเปล่าซึ่ง28 

สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 ประธาน  แจ้งว่า  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้ค้นคว้าตามศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและได้พบว่า30 

วิชาศึกษาทั่วไป หรือ GE เป็นวิชาที่สร้างคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิต  ส่วนวิชาเอกของแต่ละสาขาเป็น
วิชาที่สร้างให้บัณฑิตน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ    32 

จากนั้นจึงมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 



 

๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑  ค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร 2 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ดังนี้ 
๑.  ค าสั่งสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครที่  ๐๓๖/๒๕๖๐  ลงวันที ่ ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 4 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสภาได้มีมติแต่งตั้งรอง
ศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ 6 

๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
๒.  ค าสั่งสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครที่  ๐๓๗/๒๕๖๐  ลงวันที ่ ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 8 

เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร    แตง่ตั้งรองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์
เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 10 

๓.  ค าสั่งสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครที่  ๐๓๙/๒๕๖๐  วันที่   ๑๔  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐     
เรื่อง   แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แต่งตั้งรองอธิการบดี  ๕  ท่าน  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ 12 

ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี ้
           (๑)  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุลฑลบุตร 14 

           (๒)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์ 
          (๓)  รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง 16 

           (๔)  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม 
๔.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่  ๓๑๒๑/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 18 

เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  โดยแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  ๔  ท่าน  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๖๐ ดังนี้ 20 

           (๑)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล 
           (๒)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี 22 

           (๓)  อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์ 
           (๔)  อาจารย์ประเทืองสุข  ยังเสถียร 24 

           (๕)  อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ 
มติที่ประชุม รับทราบ 26 

 

  ๑.๒  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 28 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งที่ประชุมให้ทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครที่  ๓๒๘๙/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร30 

มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธานและมีรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันเป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นเลขานุการและมี32 

ผู้ช่วยเลขานุการอีก  ๔  ท่าน ตามรายชื่อที่แนบมาตามระเบียบวาระนี้   



 

๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 2 

  ๑.๓  แจ้งค าสั่งการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและการมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 4 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งที่ประชุมให้ทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครเรื่องการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ          6 

การมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่  ๓๔๓๘/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  8 

เรื่อง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ประเภทต าแหน่งบริหาร)  
โดยมอบหมายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งดังนี้ 10 

     (๑)  นางสาวชัชมน  ประดิษฐการ  ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 คณะวิทยาการจัดการ 12 

     (๒)  นางรัชนีวรรณ์  ทาบญุ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล   
 ส านักงานอธิการบดี 14 

     (๓)  นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   
 ส านักงานอธิการบดี 16 

     (๔)  นางพิชญา  สกุลสุธบีุตร  ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 18 

๒.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่   ๓๔๓๙/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ (ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี 20 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยมอบหมายให้นางอัญชรี  สุภาพ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 

๓.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่   ๓๔๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่   ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ (ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ24 

ภายใน)  โดยมอบหมายให้นางรวมพร  เพ็ชรเพ็ง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ไปปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 26 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 28 

  ๑.๔  ผลการด าเนินงานเพื่อขอประเมินผลการสอนและขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี 2560 30 

ประธาน  กล่าวว่า   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์  เป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  และมีรองศาสตราจารย์จิตราภา  กุลฑลบุตร  รองอธิการบดี32 

เป็นเลขานุการ   โดยได้หารือกับประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการว่า  ควรก าหนด    



 

๕ 

 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้การประเมินการสอนและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอย่างไรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   2 

รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุลฑลบุตร   รองอธิการบดี   รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า   ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่าระเบียบใหม่เรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะมีผลบังคับใช้4 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   หากผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอยู่ระหว่างการด าเนินการและ
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จะต้องเริ่มต้นด าเนินการใหม่ทั้งหมดตาม6 

ระเบียบใหม่  ซึ่งมีอาจารย์หลายท่านที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  จึงขอให้คณบดีพิจารณาจากตารางที่  ๓  
เป็นตารางแสดงจ านวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินผลการสอนแล้ว และส่งผลงานครบ อยู่ระหว่าง8 

ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน และรอผลการประเมิน จ านวน  ๑๕  คน   ในส่วนนี้
ผู้รับผิดชอบจะเร่งประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับผลการประเมินให้ทันตามก าหนดระยะเวลาจึงไม่น่าจะ10 

มีปัญหาอะไร  แต่ในส่วนที่ต้องฝากคณบดีทุกท่านช่วยติดตามคือข้อมูลตามตารางที่  ๔ คือข้อมูลของ
อาจารย์ที่ผ่านการประเมินผลการสอน แต่อาจารย์ยังไม่ได้ส่งหนังสือ ต ารา งานวิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ12 

ภายนอกประเมิน จ านวน  ๒๕  คน  ในส่วนนี้คณบดีจะต้องคุยกับอาจารย์ผู้ด าเนินการให้รับทราบและ
เข้าใจเพื่อเร่งด าเนินการ  และในตารางที่  ๕  จ านวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการประเมินผล14 

การสอน  รอผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการภายในมหาวิทยาลัย  ในส่วนนี้ก็จะมีผลกระทบหากไม่
ผ่านการประเมินผลการสอนจากคณะอนุกรรมการภายในก็จะไม่สามารถส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก16 

ได้  ซึ่งอาจารย์อาจจะเข้าใจว่าตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมีระยะเวลา ๒  ปีในการด าเนินการหลังจาก
เอกสารการสอนผ่าน  ซึ่งหลังจากวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่สามารถ18 

ด าเนินการได้แล้วตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   จึงได้หารือกับอาจารย์วีระศักดิ์  
บรรณาธรรม  รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี  ท าหน้าที่20 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ถึงแนวทางในการช่วยเหลือให้สามารถ
ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้เร็วขึ้น   22 

 ประธาน  กล่าวเพ่ิมเติมว่า  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในฐานะผู้บริหารต้องร่วมกันให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ได้ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  จะ24 

ท าให้สาขาวิชาเข้มแข็ง  รวมถึงการออกค าสั่งให้ไปราชการเพ่ืออบรม  ศึกษาดูงานหรือการลงพ้ืนที่ด้านการ
วิจัย ให้แจ้งไว้ในค าสั่งด้วยว่าสาขาวิชาอะไร  และเมื่อกลับมาแล้วต้องมาพัฒนาสาขาวิชาโดยการเขียนเป็น26 

ผลงาน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี   แจ้งว่า  ตามตารางที่   ๓   จะมีรายชื่อ              28 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู   ศิริวรรณ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในส่วนนี้น่าจะไม่ถูกต้อง  รายชื่อ
อาจารย์ควรจะต้องอยู่ในตารางที่  ๔  เนื่องจากอาจารย์ยังไม่ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  30 

 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า   ในตารางหน้า  ๘      
อาจารย์อติเทพ  ณ พัทลุง  ไม่ได้สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ที่ถูกต้องคือสังกัดคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู 32 



 

๖ 

 

 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุลฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล
คือกองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งต่อไป 2 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐ 
 ประธานที่ประชุมเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุม                    6 

ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จ านวน  ๒๐  หน้า 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีข้อแก้ไข 8 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 10 

 ๓.๑  เงินคงคลัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร12 

มหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบวาระที่  ๕.๒  
เงินคงคลัง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ในส่วนของ  ITDS  เนื่องจากจะสิ้นสุดสัญญาการจ้าง     ใน14 

เดือนเมษายน  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะจ้างต่อหรือไม่ในระยะเวลา  ๕  ปี  โดย
มีข้อเสนอแนะจากผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี16 

สารสนเทศบางส่วนมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการเองได้  ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ส าหรับที่ผ่านมาได้ท าสัญญาจ้าง  ๕  ปี  โดยใช้งบประมาณ  จ านวน  ๔๐ – ๕๐  ล้านบาท  จึงขอมติที่18 

ประชุมให้ชัดเจนเพ่ือที่จะด าเนินการต่อไป  ในวงเงินงบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หรือจะจ้างในส่วน
ใดก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน   ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อคิดเห็นว่าการที่จะ20 

ด าเนินการจะต้องแจ้งสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย  ๔  เดือน  หากจะใช้งบประมาณจ านวนมาก  
ส าหรับผู้บริหารชุดเก่าได้ของบประมาณไว้ที่  ๓  ล้านบาท   22 

ประธาน  กล่าวว่า  การด าเนินการจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ส าหรับงบประมาณจะเท่ากับ  24 

๑๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท/ปี  แต่ปีนี้ตั้งงบประมาณไว้เพียง  ๓  ล้านบาท  นโยบายของผู้บริหารชุดเก่าคือจะ
แก้ปัญหาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน  ๒๕๖๐  เท่านั้น  แต่ในส่วนตัวยังไม่ทราบนโยบายที่จะแก้ไข26 

ปัญหาเพยีงแต่รับทราบว่ามีงบประมาณจ านวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งจะด าเนินการเดินสัญญากับบริษัท
เดิมไม่ได้เช่นกันเพราะว่าในข้อตกลงค่าใช้จ่ายอยู่ที่  ๑๙,๐๐๐,๐๐๐  ล้านบาท  และรายละเอียดเนื้อหาของ28 

งานจะครอบคลุมเยอะมาก 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  อธิการบดีได้มอบหมายให้30 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาข้อมูลว่าหากจะจ้างต่อนั้นจะเกิดผลดีต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างไร  ให้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งให้ทราบ  32 



 

๗ 

 

ประธาน  กล่าวว่า  เป็นเรื่องนโยบายเดิมและสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
เรื่องดังกล่าวแล้ว  และจะอนุมัติให้ด าเนินการต่อหรือไม่นั้นได้มอบหมายให้อธิการบดีที่ท าหน้าที่ด าเนินการ  2 

ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ได้มีการหารือเบื้องต้นเบื้องต้นแล้วโดยให้ไปหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยจะเชื่อมต่อกับนโยบายเดิมว่าจะท า4 

อย่างไรให้เกิดผลดีมากที่สุด  หากพร้อมที่จะปรับมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปด าเนินการทันทีแต่ถ้าคิดว่าใช้
เวลา  ๑ – ๒  ปีแล้วค่อยตกลงกันใหม่  จะด าเนินการอย่างไร  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยสามารถพ่ึงตนเองได้6 

แล้วจะท าอย่างไร  ซึ่ง  ITDS  ก็แจ้งว่าหากมหาวิทยาลัยด าเนินการเองได้ก็ยินดี   แต่ผู้ที่จะด าเนินการ      
ในส่วนนี้อย่างน้อย  ๒๕  คน  แต่จะจ้างเป็นพนักงานประจ าไม่ได้เพราะหากท างานไม่มีประสิทธิภาพก็จะไม่8 

สามารถไล่ออกได้  แต่ส าหรับ  ITDS  หากท างานไม่ได้ก็สามารถให้ออกได้จึงท าให้งานมีประสิทธิภาพ   
หากมหาวิทยาลัยเข้าไปด าเนินการเองนั้นท าให้เกิดความล่าช้า  หากให้พนักงานมหาวิทยาลัยด าเนินการ10 

แล้วไม่สามารถด าเนินการได้ก็ไม่สามารถไล่ออกได้  ซึ่งจะต่างกับพนักงาน  ITDS  จึงขอให้ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ  หาข้อมูลเพิ่มเติม  เพราะจะต้องน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ   12 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้ อ านวยการส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  แจ้งว่า  ได้มีการประชุมกับ ITDS  ทุกเดือน  โดยจะแบ่งเป็น  ๒  ส่วน  คือ  คณะกรรมการ14 

ติดตามกับคณะกรรมการตรวจรับ  เพราะจะต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายทุกเดือนซึ่งก่อนตรวจรับงานจะมีการ
ติดตามงานทุกครั้ง  ระบบที่  ITDS  ด าเนินการหลักคือ  ระบบ  e-learning   ใช้ส าหรับวิชาศึกษาทั่วไป 16 

ระบบ  มคอ. ๓ , ๕ , ๗  ที่มีปัญหาและ  ITDS  ก าลังปรับปรุงและพัฒนา   และระบบใส่ผลการเรียน                
ซึ่งขณะนี้ระบบใส่ผลการเรียนก าลังโอนมาให้ส านักวิทยบริการฯบริหารจัดการเอง    ตามสัญญาใน18 

งบประมาณ  ๑๙  ล้านบาท  จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการทั้งหมด  ๗๐๐  เครื่อง  จากที่ส ารวจจะไม่ถึงจะ
มีเพียง  ๕๐๐  เครื่อง  จะอยู่ที่อาคาร  ๒๒  ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีบริการจะค่อนข้างเก่าใช้งานมาแล้วประมาณ  20 

๕ ปี  ส าหรับสัญญาอินเทอร์เน็ตซึ่งในสัญญาไม่ได้ระบุ  ITDS ได้มาแชร์ในส่วนของมหาวิทยาลัยไปใช้ด้วย
เช่นกัน  จึงท าให้การใช้งานช้า  ซึ่งหมายความว่าเมื่อหมดสัญญาในเดือนเมษายน  ๒๕๖๑  จะต้องมีการ22 

หารือกันใหม่ในเรื่องรายละเอียดต่างๆ  ในเรื่อง Software  คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะได้หารือกันแล้วใน
เบื้องต้น  ส าหรับ Hardware  มหาวิทยาลัยอาจจะเช่าหรือจัดซื้อเองเลยก็ได้  เพราะ  Hardware                   24 

ใกล้หมดอายุแล้ว  ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่า  ITDS  จะอยู่ในส่วนพัฒนา Software  เป็นหลัก   ส าหรับใน
เดือนเมษายนที่ได้จัดสรรงบประมาณไว้  ๓  ล้านบาท  ในส่วนนี้จะไม่สามารถน ามาด าเนินการในเรื่องของ  26 

Hardware  ได้  ต้องน ามาใช้ในส่วน  Software  ในงบประมาณ  ๓  ล้านบาท  รายละเอียดงานที่ได้กล่าว
ไว้ในข้างต้น  ๒ – ๓  งานนั้นคงไม่มีปัญหากับ  ITDS   และในสัญญาใหม่จะต้องหารือในเรื่อง  Internet  28 

เพ่ิมเติม   
ประธาน  กล่าวว่า   จะต้องปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับการท างานทั้งหมดไม่ใช่เพียงการบริหาร30 

จัดการ  จะต้องอ านวยประโยชน์ ไปสู่ การใช้  e- learning  หากไม่ เ พียงพอจะต้องด า เนินการ                          
เพ่ิมประสิทธิภาพ  เพราะการเรียนการสอนในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไป  หากด าเนินการในส่วนนี้ไม่ทันจะ32 

ท าให้เกิดปัญหา  ได้หารือแล้วว่าจะท าอย่างไรเพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการด้วยตนเองได้   ITDS ก็ตกลง



 

๘ 

 

พร้อมหาวิธีการด าเนินการให้  และปรับวิธีการด าเนินการให้เร็วที่สุด  ส าหรับ  Hardware  มี  ๒  วิธีคือ  
เช่ากับการจัดซื้อ  หากจะเช่าซื้อจะมีบริษัทดูแลให้ซึ่งจะมีหลายวิธี  เรื่องระบบ IT , e-learning  และระบบ2 

อ่ืนๆ  มีความส าคัญอย่างยิ่ง  รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนอนาคตนักศึกษาที่ท างาน
แล้วไม่จ าเป็นต้องมานั่งเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว  เรียนที่ใดก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่4 

ต้องเรียนคู่ขนานกับความเป็นจริง  การจัดการเรียนการสอนภาค กศ.พบ. ไม่จ าเป็นต้องเรียนวันเสาร์วัน
อาทิตย์ก็ได้  เรียนทุกวันก็ได้เช่นกัน  รูปแบบเปลี่ยนนักศึกษาจะเพ่ิมมากข้ึน   6 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ขอให้สรุปเรื่องนี้ให้ชัดเจนเนื่องจากอีก  ๓  
เดือนจะหมดสัญญาต้องทราบขอบเขตงานที่จะจ้างต่อ  คงต้องจ้างต่อในส่วนหนึ่งภายในข้อจ ากัด  8 

๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้ อ านวยการส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี10 

สารสนเทศ  เพ่ิมเติมว่า  ส าหรับงบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  จะน าไปใช้ในส่วนของ  Software  
อาจจะใช้เพื่อพัฒนาระบบ   12 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  ในเรื่อง  Software  ที่จะหมด
สัญญาในเดือนเมษายน  สามารถน าบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปทดแทนในการที่จะพัฒนาหรือดูแลระบบ  14 

จะได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เพียงพอ  อาจจะให้พนักงานมหาวิทยาลัยท าในส่วนที่สามารถท าได้ก่อน     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้ อ านวยการส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี16 

สารสนเทศ  แจ้งว่า  บุคลากรมหาวิทยาลัยในส่วนของ IT  มีจ านวน  ๑๑  คน  สามารถท า Software  ได้
จ านวน  ๓  คน  จะท าให้ภาระงานเยอะเกินไปส าหรับทีมนี้  เกรงว่าจะไม่ไหวเพราะปัจจุบันสามารถโอน18 

ระบบการใส่ผลการเรียนมาท าเกือบทั้งหมดแล้ว  แต่ส าหรับ  มคอ. ,  เว็บไซต์ และระบบ e-learning           
ยังไม่ได้โอนมาซึ่งบุคลากรก็ไม่เพียงพอเช่นกัน   20 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งว่า  ปัญหา
ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ผู้อ านวยการ22 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจ้งไว้คือบุคลากรจ านวนน้อย  รวมทั้งเชิงการปฏิบัติการหาก
เป็นนโยบายก็ท าเป็นการวิจัย  อาจจะน าบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นทีมวิจัยเพ่ือให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นและ24 

เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  ในขณะที่ต้องจ้างคนอ่ืน  วิธีการนี้เป็นแนวทางที่จะได้  Software  หรือคน
ที่จะมาท างาน  โดยก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  จึงขอเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ 26 

อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   แจ้งว่า   ที่กล่าวไว้ว่าต้องด าเนินการ
เร่งด่วน  โดยตั้งงบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ประเด็นคือหารือทีละงานจะไม่เห็นภาพขอบเขตทั้งหมด  28 

หากขอบเขตทั้งหมดที่มีอยู่แล้วมหาวิทยาลัยต้องการเรื่องใดก็ให้ระบุ  หากไม่สรุปก็จะไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้เพราะจะไม่ทราบว่าจุดประสงค์จะต้องการในเรื่องใด   30 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ขอแจ้งความต้องการ  ส่วนตัวมองว่า
มหาวิทยาลัยยังขาดระบบนี้ไม่ได้  ครั้งนี้ต้องการที่จะได้  TOR  เพ่ือจ้างให้  ITDS  ด าเนินการต่อไป  และ32 

จ้างด าเนินการในเรื่องใดบ้าง  ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑  และใช้งบประมาณเท่าใด              



 

๙ 

 

เมื่อสรุปได้แล้วส านักงานอธิการบดีจะด าเนินการท าสัญญาจ้างต่อให้  และมีข้อสัญญาที่จะด าเนินการครบ 
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  เพราะวิธีการจัดหาจะต้องประกาศขึ้นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางก่อน  2 

ไม่เช่นนั้นจะด าเนินการจัดหาไม่ได้  ดูแลให้ถึงสิ้นเดือนกันยายน  ๒๕๖๑  ก่อน  และหลังจากนั้นก็หารือกัน
อีกครั้งในการด าเนินการอย่างไร 4 

ประธาน  กล่าวว่า  ส่วนตัวเพ่ิงเข้ามารับต าแหน่งจึงต้องหาข้อมูล  ทุกท่านมีข้อมูลจึงขอให้ช่วยให้
ข้อมูลต่างๆ  ขณะนี้ได้หารือผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ6 

เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว  เพียงแต่ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ  ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม    
ซึ่งจะได้สรุปจะเป็นนโยบายกับการจัดการ  นโยบายเรื่อง  ICT  กับระบบ  e-learning  จะต้องเร่งด่วน  8 

เมื่อทราบข้อมูลต่างๆ  การที่จะให้มหาวิทยาลัยน ามาด าเนินการเองทั้งหมดนั้นยากเพราะบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานมีเพียง  ๑๑  คน  และจะต้องปฏิบัติงานด้านอ่ืนด้วย  จึงสรุปได้ว่างบประมาณ  ๓  ล้านบาท                10 

ใช้ซื้อครุภัณฑ์ไม่ได้  จะต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการ  Software  เพราะเหลือเวลาเพียง  ๖  เดือน  
เห็นว่าสามารถด าเนินการได้  และหารือ  ITDS  ช่วยด าเนินการให้เรียบร้อย  เมื่อถึงงบประมาณต่อไปจึงมา12 

หารือกันอีกครั้ง  เห็นด้วยในการเช่าซื้อครุภัณฑ์  และให้ตั้งคณะกรรมการวิจัยศึกษาปัญหาและหาทาง
แก้ปัญหาโดยให้อาจารย์มาท าการวิจัย  จะทราบค าตอบว่าเรื่องระบบในมหาวิทยาลัยจะพัฒนาในรูปแบบใด14 

ที่จะรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด  ไม่เกิน  ๕  คน   
มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิต  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ16 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเลขานุการ และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๕  คน  ในการท า
วิจัยแก้ไขปัญหา  และให้ด าเนินการจัดท า  TOR   ส่งให้ส านักงานอธิการบดีภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    18 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ   20 

๔.๑  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 22 

 รองศาสตราจารย์เพียบพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี   รายงานที่ประชุมว่า  จากที่
มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมิน  เมื่อวันที่  ๑๘ – ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลการประเมินของ 24 

สกอ. ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ซึ่งจะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพราะ สกอ. ได้ก าหนดไว้   
ส าหรับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในระดับดี  และการประเมินครั้งนี้จะเป็นการประเมินระดับ26 

คณะ  ๖  คณะ  ซึ่งมีท้ังหมด  ๘๐  หลักสูตร  ผ่าน  ๗๕  หลักสูตร  และหลักสูตรที่ไม่ผ่านคือหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกคือ  หลักสูตรการจัดการธุรกิจ  และหลักสูตรระดับปริญญาโทคือรัฐศาสนศาสตร์  และหลักสูตร28 

ระดับปริญญาตรีจะมี  ๓  สาขา  จากวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ได้แก่  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  30 

สาขาวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสาร
ผ่านสื่อใหม ่ ซึ่งคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา  ซึ่งจะมี  ๓  ส่วนคือ  ๑.  32 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  ๒.  ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย  ๓.  ข้อเสนอแนะระดับคณะวิชาและ



 

๑๐ 

 

หลักสูตร  ซึ่งจะต้องน าผลการด าเนินงานนี้ไปจัดท า Improvement  plan  ซึ่งจะเสนอในวาระการประชุม
ที่  ๕.๔  ต่อไป 2 

 ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรใหม่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
ซึ่งครั้งนี้เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  อาจจะใกล้เคียงหรือตรงทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่แน่ใจ  4 

เพราะเป็นการประเมินภายในกันเอง  หากจะประเมินให้ชัดเจนต้องเป็นการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
เพราะฉะนั้นจะต้องรู้ตัวเองว่าสาขาวิชาใดที่รับผิดชอบต้องลงไปสู่การเร่งรัดให้ได้มาตรฐาน  ขอให้คณะดูแล6 

และด าเนินการโดยเร่งด่วน 
มติที่ประชุม รับทราบ  8 

 

๔.๒  แจ้งผลการประเมินการตอบรับวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 10 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม
ว่า  เมื่อปี  ๒๕๕๘  วารสารวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และวารสารวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์12 

และเทคโนโลยี  ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ  TCI  ฐาน  ๒  และในปี  ๒๕๕๙  ผ่านการรับรองคุณภาพ
ของ  TCI  ฐาน ๑  จึงแจ้งเพ่ือทราบ  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 14 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 16 

๔.๓  ขอขอบคุณการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 18 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานเขตบางเขน  ตอบ
ขอบคุณการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา20 

ภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  ฌาปนสถาน
กองทัพอากาศ  วัดพระศรีหาธาตุวรมหาวิหาร  เขตบางเขน   22 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 24 

๔.๔  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้าน
เองท่ีดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ส าหรับนักบริหารระดับสูง  รุ่นที่  ๕   26 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน  ก.พ.ร.  แจ้งการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการ28 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ส าหรับนักบริหารระดับสูง  รุ่นที่  ๕  โดยจะเปิดรับ
สมัครตั้งแต่วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ30 

การอบรมในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  และจัดการศึกษาอบรมตั้งแต่วันที่  ๓  มีนาคม  ถึงวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๖๑  โดยจัดให้มีการอบรมทุกวันเสาร์เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   32 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 34 



 

๑๑ 

 

 

๔.๕  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลหลักสูตรที่เปิดด าเนินการในสถาบันอุดมศึกษา  2 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ4 

การอุดมศึกษาได้จัด าและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการวางแผนเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือให้
เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ข้อมูลต่างๆ  ที่จ าเป็นในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  และเพ่ือเป็น6 

การเตรียมความพร้อมในการจัดส่งข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดด าเนินการในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑  ให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  หากสถาบันอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการ8 

ปรับปรุงข้อมูล  สามารถติดต่อประสานงานแจ้งชื่อขอ  Username  และ  Password  ได้ที่ อีเมล : 
info@mua.go.th        10 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 12 

๔.๖  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
การแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 14 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  แจ้งประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เมื่อ16 

วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม รับทราบ   18 

 

๔.๗  แจ้งการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 20 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา แจ้งการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดังนี้ 22 

 ๑.  พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙)  เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 24 

 ๒.  พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๙)  เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 26 

 ๓.  พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(๕ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   28 

 ๔.  พิจารณารับทราบการให้ความเห้นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖)  เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย30 

ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๒   32 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 34 
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๑๒ 

 

๔.๘  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 2 

  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  กรมบัญชีกลางแจ้งการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยได้จัดเจ้าหน้าที่4 

คือ  นางสาวเกษมณี  ตรีรัตน์ถวัลย์  ต าแหน่งนิติกร  เป็นผู้ประสานงานระหว่างกรมบัญชีกลางกับส่วน
ราชการ  ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า  สนับสนุนข้อมูล  รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ที่จะมีผล6 

ให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   
มติที่ประชุม รับทราบ   8 

 

๔.๙  การช าระเงินค่าลงทะเบียน 10 

  ประธาน  กล่าวว่า   เรื่องการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ขอให้ด าเนินการไปตามที่มหาวิทยาลัย
ได้ออกเป็นประกาศไว้  เพราะสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว   ปัญหาคือนักศึกษาไม่ช าระ12 

ค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่ก าหนด  นักศึกษาได้แจ้งว่าหาเงินไม่ทัน แสดงว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องเงิน
จ านวนหนึ่ง นักศึกษาไม่มีความรับผิดชอบ  นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะไม่มีเงินไม่ใช่เหตุผล     14 

แต่ประเด็นคือจะช่วยเหลือนักศึกษาอย่างไร วิธีการแก้ปัญหาโดยให้นักศึกษาไปแจ้งที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  เพ่ือรวบรวมไว้และหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณารายบุคคล  ว่ามีปัญหาจริงหรือไม่                  16 

เพ่ือแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด โดยให้ยืดหยุ่นที่สุด เพราะนักศึกษาต้องช าระเงินและ
ได้จัดท าแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นรายรับของมหาวิทยาลัยแต่ถ้านักศึกษาจ านวนมากรายรับก็จะ18 

หายไป  จะท าอย่างไร  จะต้องหาวิธีให้นักศึกษามีวินัยมีความรับผิดชอบ โดยหารือกับคณบดีทุกคณะโดย
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบเบื้องต้น  หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ท าหน้าที่ขอให้คณบดีก ากับ20 

ติดตามด้วย โดยการท าหนังสือแจ้ง  และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้รวบรวม และเชิญ
นักศึกษามาหารือพร้อมกัน ทั้งคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษา ขอให้ด าเนินการเร่งด่วนที่สุด  22 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 24 

  ๔.๑๐  วิสัยทัศน์การบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ประธาน  กล่าวว่า  จากเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์จะน ามาใช้เป็นเอกสารในการขับเคลื่อน26 

มหาวิทยาลัยต่อไป มีความยาว ๑๔  หน้า  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่นโยบายที่มหาวิทยาลัย
คิดเอง รัฐบาลก าหนดมาเพ่ือก าหนดงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ เพราะฉะนั้นใช้ค าว่า ๔.๐  28 

บางคนไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อรัฐบาลก าหนดเพ่ือตั้งงบประมาณ จึงต้องน า
ตัวนี้มาเป็นแนวทาง เป้าหมายของรัฐบาลคือประเทศไทย ต้องการใช้เศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด เพราะ30 

ประเทศไทยมีฐานเกษตรมาเป็นร้อยปี จะเป็นเช่นนี้ตลอดคือจะน าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการ มันก็จะไม่
ขับเคลื่อน พระประชาชนยังไม่รู้ไม่เข้าใจ ศาสนาที่เขียนออกมาเป็นรูปแบบเช่นนี้ เป็นรูปแบบเชิงวิชาการ 32 

ถ้า ๔.๐  คือการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี อาจจะพัฒนาคนให้สอดรับจะต้องท าการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหม่ จะต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ไม่ใช่ให้นักศึกษาไปเรียนรู้ด้วยตนเองอาจารย์ต้องแนะน าให้34 



 

๑๓ 

 

นักศึกษา ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อค้นคว้าแล้วจะต้องให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้ ใหม่ได้ การเรียนรู้
ด้วยตนเองหรือการใช้กลุ่มกิจกรรม หรือลงในพ้ืนที่ท าให้เกิดความคิดใหม่ อีกส่วนหนึ่งที่จะสร้างนวัตกรรม2 

ด้วยตนเองได้ ต้องน าการวิจัยเป็นกระบวนการ ให้น าปัญหาเป็นตัวตั้ง การจัดการจะต้องใช้กระบวนการ
เรียนรู้ใด วิธีการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลงาน ต้องมีการปรับให้ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย และให้4 

เรียนในห้องเรียนร้อยละ ๓๐  ซึ่งจะสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี จะเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  รูปแบบ
กรอบไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อประมาณ ๑๐  ปีแจ้งไว้การเปิดสอนนอกท่ีตั้งเป็นข้อห้าม  เป็นข้อห้ามที่6 

เหมาะสมเพราะบางที่ไปเปิดและไม่มีวิธีการบริหารจัดการที่ดีท าให้เกิดปัญหา  ไปที่ไหนก็สามารถเรียนได้ไป
ที่ไหนก็สามารถจบได้  ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ ผู้ที่เรียนต้องมีจุดประสงค์ถ้าเรียนเพ่ืออะไรและสามารถปรับตัวในสิ่ง8 

ที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นรูปแบบการเรียนการสอน ไม่ใช่อยู่ ในห้องเรียน แต่การลงทะเบียนคือใน
ห้องเรียน แต่กิจกรรมคือการลงพ้ืนที่ได้ เพราะฉะนั้นการเปิดภาคพิเศษ หรือ กศ.พบ. ให้ใช้ระบบนี้                 10 

แต่จะต้องสร้างระบบ ICT ให้ดี ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ได้คาดหวังว่าต้องท าให้ได้แต่ให้ท าให้ดีที่สุด 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ความส าคัญเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคน จะน าไปสู่การ12 

พัฒนาเศรษฐกิจของคน ในส่วนที่ได้วิเคราะห์เชิงนโยบายของรัฐบาล กับการใช้นโยบายในการท าแผน 
พัฒนา ๒๐ ปี ๑๒ ปี ของประเทศชาติน ามาสังเคราะห์  จะต้องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ14 

พอเพียงเป็นแนวทาง  พัฒนาระบบ ICT และเทคโนโลยี  มาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน  และปรับ
หลักสูตรสาขาต่างๆ ให้สอดรับกับความต้องการและให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว ที่ใช้ค าว่า16 

ศตวรรษท่ี ๒๑ ต้องการทักษะในการเรียนรู้  และจะจัดท าเพ่ิมเติมแจกอาจารย์ทุกคน 
มติที่ประชุม รับทราบ 18 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  20 

๕.๑  การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 ประธาน  กล่าวว่า  เรื่องนี้ได้เกินก าหนดเวลาแล้ว  และเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  22 

จึงมีข้อยกเว้น  เมื่อผ่านไปแล้วก็ให้ด าเนินการใหม่ในปีต่อไป 
มติที่ประชุม เกินก าหนดเวลาในการเสนอชื่อ 24 

 

๕.๒  ขั้นตอนการจัดท า  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ 26 

– ๒๕๖๖ 
รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี   กล่าวว่า  ได้ด าเนินการจัดท าร่าง28 

ขั้นตอนการจัดท า  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  ขั้นตอนที่  ๑  
ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  ซึ่งได้เสนอไปแล้วในวาระท่ี  ๔.๙  ขั้นตอนที่  ๒  จัดท า30 

ร่างแผนยุทธศาสตร์  ก าหนดในเดือนมกราคม  ขั้นตอนที่  ๓  วิพากษ์และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ  
ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์  ขั้นตอนที่  ๔  เสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย  ก าหนดในเดือน32 

มีนาคมแต่จะขอเลื่อนเป็นเดือนเมษายน  เพราะในเดือนเมษายนจะมีการประชุมสภาสัญจรจึงจะน าเสนอใน



 

๑๔ 

 

เดือนเมษายน  และข้ันตอนที่  ๕  การน าแผนยุทธศาสตร์ฯ  ไปสู่การปฏิบัติ   
ประธาน  กล่าวว่า  แผนยุทธศาสตร์  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  ด าเนินการตามขั้นตอนที่2 

ร่างไว้  และเดือนเมษายนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  จริงแล้วยังมีเวลาก าหนดขั้นตอนให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  โดยให้แต่ละสาขามีส่วนร่วมด้วย และจะติดตามอีกครั้งว่าสาขามีความเข้าใจ4 

และทราบมากน้อยเพียงใด  อาจจะท าความเข้าใจหรืออาจจะเชิญประชุมทีละคณะ  ต่อจากนั้นก็จะประชุม
ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์ 6 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง)  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนค ร                   
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖   8 

  
๕.๓  สรุปผลการประชุมโครงการและงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ 10 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี   รายงานที่ประชุมว่า  ได้หารือร่วมกัน
กับคณบดีทั้ง  ๕  คณะ  ประกอบด้วย  วิทยาลัยการฝึกหัดครู  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร์12 

และสังคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีข้อสรุปในการ
ประชุมเพ่ือหารือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในส่วนของงบประมาณที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  จึงน า14 

หารือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  รายละเอียดดังนี้   
โครงการที่  ๑  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  16 

เป็นงบประมาณแผ่นดิน  จัดสรรไว้  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ได้จัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รวม  ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับงบประมาณคงเหลือ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท                18 

ได้หารือแนวทางการด าเนินงานว่าเสนอให้  ๒  หน่วยงาน  ได้แก่  วิทยาลัยการฝึกหัดครูและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์  โดยให้แบ่งงบประมาณตามจ านวน20 

นักศึกษาของแต่ละสาขา   
โครงการที่  ๒  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู  งบประมาณ  ๒,๒๐๐,๐๐๐  บาท  ได้จัดสรรให้22 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับงบประมาณคงเหลือ  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท  ได้หารือ
แนวทางการด าเนินงานว่าเสนอให้แบ่งให้คณะที่เหลือ  ๔  คณะ  เพ่ือไปท าโคงการพัฒนาวิชาชีพครู   24 

โครงการที่  ๓  ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ  งบประมาณ  ๖,๙๐๕,๐๐๐  บาท  จัดสรรให้แต่
ละคณะดังนี้  วิทยาลัยการฝึกหัดครูและ ตชด.  ๙๓๐,๐๐๐  บาท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  26 

๗๐๐,๐๐๐  บาท  คณะวิทยาการจัดการ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโครงการ
ศูนย์บ าบัดน้ าเสีย  ๙๓๗,๐๑๐  บาท  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ๖๐๐,๐๐๐  บาท  และส านักงาน28 

อธิการบดีและโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อ  ๑,๑๕๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับงบประมาณคงเหลือ  
๑,๘๘๗,๙๙๐  บาท  ได้หารือแนวทางการด าเนินงานว่าเสนอให้แบ่งงบประมาณไปท าโครงการบริหาร30 

วิชาการในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  เช่น  นนทบุรี  นครนายก  วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์
และกรุงเทพมหานครตอนบน   32 



 

๑๕ 

 

โครงการที่  ๔  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ได้หารือโดยเสนอแนวทาง  2 

ดังนี้  ๑.  แบ่งงบประมาณตามคณะ  ๑.๑)  แบ่งงบประมาณลงไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
บุคลากรตามคณะเนื่องจากความต้องการในการพัฒนาของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน  โดยแบ่งตามจ านวน4 

ของบุคลากรในคณะ  ๑.๒)  ส านัก/สถาบัน  ให้ส านักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบและประสานการอบรม
ร่วมกับสถาบันภาษา  ๒.  บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับคณาจารย์                  6 

และบุคลากร  โดยคณะท างานมาจากบุคลากรทุกคณะเพ่ือเป้าหมายคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะ  
สถาบัน  ส านัก   8 

ประธาน  กล่าวว่า   โครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วได้ให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการ
ลงไปสู่พ้ืนที ่ ตามงบประมาณของตนเองแต่จะขอให้แต่ละคณะประสานกันเพ่ือประหยัดงบประมาณและน า10 

งบประมาณบางส่วนมาใช้พัฒนาเพ่ิมเติมได้  ขณะเดียวกันจะต้องท าภาระงานเพิ่มข้ึนซึ่งจะได้ใช้งบประมาณ
ได้อย่างเต็มที่ ให้สอดรับกับการพัฒนาแนวใหม่  เรื่องนี้คณบดีจะเสนอรูปแบบภาระงานอีกครั้งในตอน12 

สุดท้าย  เพราะฉะนั้นงบประมาณที่เขียนไว้กว้างไปอาจจะต้องมีการปรับเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต  โดยผ่านกระบวนการสาขาวิชา  จะใช้ตามที่เสนอแต่จะต้องบูรณาการร่วมกัน  ซึ่งจะมี  วิทยาลัย    14 

ชัยบาดาลพิพัฒน์  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  และนครนายก  จะเป็นค าถามให้คิดในเรื่องการบริหารการ
ใช้งบประมาณ 16 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  สอบถามว่า  ในเอกสารหน้าที่  ๑๐๙  งบประมาณ
ตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร  ส านักงานอธิการบดีจะต้อง18 

ออกเอกสารงบประมาณใหม่หรือให้รอโครงการแล้วส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ   
รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  ส านักงานอธิการบดีจะเป็น20 

ผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมให้ทุกหน่วยงาน   
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  เมื่อปีที่ผ่านมา  สถาบันภาษาจะเป็น22 

ผู้รับผิดชอบและแจ้งให้หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ปรากฏว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของ
การปฏิบัติงาน  และพบปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณล่าช้า  หากจะให้ส านักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ24 

ก็ยินดี  แต่จะต้องท างานร่วมกับสถาบันภาษา  เนื่องจากสถาบันภาษาจะต้องจัดก าหนดการและหัวข้อการ
อบรมให้  เช่น  ในเรื่องวิทยากร  และก าหนดการตารางการอบรม  จะส่งบุคลากรอบรมท้ังหมดเลยคงจะไม่26 

สะดวก  เพราะปัญหาที่ผ่านมาคืออบรม  ๒  วันติดต่อกันท าให้การปฏิบัติงานมีปัญหา  อาจจะก าหนดภาค
เช้า  หรือภาคบ่าย  สลับกัน 28 

รองศาสตราจารย์เพียบพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จะหารือกับคณบดีทั้ง  ๕  
คณะ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  และผู้อ านวยการสถาบันภาษา  ส าหรับงบประมาณได้จัดสรรไว้ที่30 

กองนโยบายและแผนเพราะฉะนั้นกองนโยบายและแผนก็จะท าหน้าที่ในการควบคุมงบประมาณ 
ประธาน  กล่าวว่า  ส านักงานอธิการบดีคือผู้รับผิดชอบในส่วนพนักงานสายสนับสนุน  ส าหรับ32 

อาจารย์ที่อบรมจะเป็นความรับผิดชอบของคณะและเมื่ออบรมแล้วจะต้องน าไปสู่การพัฒนาสาขา  ส าหรับ



 

๑๖ 

 

งบประมาณจะมีของหลายหน่วยงานที่อยู่นอกโครงสร้าง หากจะตั้งงบประมาณคงจะเป็นไปไม่ได้จะต้องมี
หน่วยงานหลักเพ่ืออ านวยการและก ากับดูแล  2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี  สอบถามว่า  โครงการที่  ๓  ค่าใช้จ่ายใน
การบริการวิชาการ  เมื่อจัดสรรคณะไปแล้วนั้นรวมถึงหลักสูตรปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอกใช่4 

หรือไม่  เนื่องจากพบว่าเมื่อจัดสรรงบประมาณไปสู่สาขาจะลืมจัดสรรให้กับหลักสูตรปริญญาโท  และ
ปริญญาเอก   6 

ประธาน  กล่าวว่า  งบประมาณจัดสรรไว้แล้วแต่เมื่อมีการใช้จะเกิดปัญหา  จะเป็นปัญหาในเรื่อง
การเบิกจ่าย   8 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  เนื่องจากงบประมาณส่วนนี้
เป็นงบประมาณแผ่นดิน  ไม่ทราบว่าภาค กศ.พบ. จะใช้ได้หรือไม่ 10 

ประธาน  กล่าวว่า  เงินงบประมาณใช้ส าหรับภาคปกติเท่านั้น  แต่ส าหรับโครงการที่  ๓  ค่าใช้จ่าย
ในการบริการวิชาการมีความเห็นว่าต้องให้ทุกคณะมาหารือกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างด าเนินการ  ส าหรับ12 

งบประมาณที่จัดสรรไปเบื้องต้นนั้นจะต้องมาหารือกันว่าจะด าเนินการอย่างไรในเรื่องของการบริการและ
ตามนโยบายและมีผลลงไปสู่สาขา  ค้นหาปัญหาให้พบและหาวิธีแก้ไขปัญหา  และส าหรับงบประมาณ14 

คงเหลือให้เชิญคณบดีหรือผู้ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่รับผิดชอบหรือสัมผัสกับพ้ืนที่มาหารือร่วมกัน  ถ้าไปที่
เดียวกันทุกคณะจะจัดอย่างไรโดยจัดไปพร้อมกัน  ลงพ้ืนที่สอบถามปัญหาที่พบและหาสาเหตุมาจากเหตุใด  16 

และแนวทางแก้ไขท าอย่างไร  จะท าให้ได้ข้อมูลและวิธีการด าเนินการทั้งหมดหลังจากนั้นก็ไปอบรม           
ครบกระบวนการ  ๑  ปี  จะท าให้มีผลงานวิจัย  ๑  เรื่อง  จะท าให้เขียนบทความวิจัยได้ทุกคน  หากท าได้18 

เช่นนี้คือเป็นการบูรณาการการใช้งบประมาณลงพ้ืนที่  และมีการรายงานผลส านักงบประมาณมองก็จะเห็น
ว่าผลงานก็จะได้งบประมาณเพ่ิมข้ึน  ให้รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  เป็นผู้20 

ประสานแต่ละคณะรับรู้และเตรียมสาขาใดที่จะใช้บริการท าให้ชัดเจน   ให้ตกลงกันว่าจะไปที่ใดอาจจะเป็น  
๒ – ๔  ที่  หรืออาจจะเป็นวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  และนนทบุรี  ๒  ที่ จะท าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น22 

อย่างยั่งยืน   
รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า               24 

จากที่อธิการบดีได้กล่าวเรื่องนโยบายไปในครั้งก่อนนั้นทุกคณะคงไปเตรียมการไว้แล้วในระดับหนึ่ง แล้ว  
ส าหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เตรียมการไว้นานแล้ว   เมื่อคณะรับผิดชอบจังหวัดนนทบุรี  26 

ตอนที่ลงพ้ืนที่ได้ให้พ้ืนที่เขียนปัญหาและความต้องการของแต่ละต าบล เพ่ือน าเป็นข้อมูลของจังหวัด
นนทบุรีทั้งจังหวัดที่เป็นปัจจุบันพร้อมกับแผนพัฒนาต าบลและเทศบาลของจังหวัดนนทุบรี  ซึ่งขณะนี้คณะ28 

ได้มีข้อมูลของจังหวัดนนทุบรีทั้งหมดแล้ว  หากคณะใดต้องการข้อมูลในส่วนนี้ก็สามารถมาน าไปใช้ได้  
ต่อจากนั้นก็ได้มีการประชุมสาขาซึ่งจังหวัดนนทุบรีมีทั้งหมด  ๖  อ าเภอ  และคณะมีทั้งหมด  ๑๗  สาขา  30 

เมื่อประชุมเสร็จก็ได้แบ่งไปแต่ละอ าเภอๆ ละ  ๒ – ๓  สาขา  โดยให้อาจารย์ที่ลงไปในพ้ืนที่เป็นที่ปรึกษา
เบื้องต้นในเชิงพ้ืนที่ส าหรับเรื่องปัญหาและความต้องการ   ทั้งนี้คณะก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือการบริหาร32 



 

๑๗ 

 

วิชาการแก่ชุมชนในลักษณะการบูรณาการการเรียนการสอน  วิจัยและการบูรณาการ  จากที่อธิการบดีได้
กล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของหลักการเพื่อไปสู่การปฏิบัติ   2 

ประธาน  กล่าวว่า  ทุกคณะจะมี  ๔  พ้ืนที่รับผิดชอบ  จะขึ้นอยู่กับสาขาในคณะ  ต้องท าให้พ้ืนที่
ในจังหวัดมีทุกคณะเข้าไปด าเนินการแต่ศาสตร์อาจจะต่างกัน  ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาเพ่ือให้ครบทุกศาสตร์      4 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  โดยมอบรองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  
ประสานคณบดีเพ่ือหารือต่อไป 6 

 

๕.๔  (ร่าง)  แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) 8 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  เป็นวาระท่ีต่อจากวาระที่ ๔.๑  
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  โดยน าข้อเสนอแนะ   10 

มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan)  มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมการท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement  Plan)  เมื่อวันที่  ๘ – ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ปรากฏมีข้อสังเกตว่าผู้ที่เข้าร่วม12 

ประชุมส่วนใหญ่ที่ให้ข้อเสนอแนะจะเป็นเจ้าหน้าที่  ส าหรับแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan)  
เป็นเรื่องที่ส าคัญและจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน  14 

๒๕๖๑   หากข้อเสนอแนะในตารางแถวที่  ๒   เป็นแนวทางการพัฒนาซึ่งมาจากเจ้าหน้าที่เป็นส่วนใหญ่  
และก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อเสนอแนะคือใคร  เกรงว่าจะเป็นปัญหาเพราะถ้าผู้รับผิดชอบมีชื่ออยู่16 

และข้อเสนอแนะนั้นเป็นของเจ้าหน้าที่จะท าให้เมื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอาจจะเป็นประเด็น  จึงเห็นว่าจะ
ขอให้ส านักงานประกันคุณภาพท าหนังสือส่งไปให้ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือท าการตรวจสอบอีกครั้งว่ายืนยันใน18 

ข้อเสนอแนะหัวข้อที่  ๒  ในแต่ละประเด็น  และส่งคืนที่ส านักงานประกันคุณภาพในวันที่  ๑๕  มกราคม  
๒๕๖๑  หากไม่ส่งคืนภายในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑  ก็จะใช้ข้อมูลตามเอกสารนี้ เ พ่ือเสนอ                     20 

สภามหาวิทยาลัยต่อไป  หรือจะเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง)  แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan)  โดยมอบส านักงานประกัน22 

คุณภาพการศึกษาจัดท าหนังสือส่งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละข้อเสนอแนะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  และขอให้
ส่งคืนส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑   24 

 

๕.๕  ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  และก าหนดการ26 

ฝึกซ้อมบัณฑิต 
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  มหาวิทยาลัย           28 

ราชภัฏพระนครจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา            
๑๙.๐๐  น.  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธี30 

พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ในเอกสารหน้าที่  
๑๓๖ – ๑๔๖  ซึ่งจะมีการเชิญประธานและเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายประชุมชี้แจง                   32 

เพ่ือเตรียมการ  ก าหนดการประชุมในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม



 

๑๘ 

 

สภามหาวิทยาลัย   และขอหารือเนื่องจากทหาวิทยาลัยจะมีรางวัลแก่บัณฑิตที่เรียนดี  ซึ่ง ในส่วนนี้กอง
พัฒนานักศึกษาได้เตรียมโล่ห์ไว้แล้ว  แต่ส าหรับกรณีเหรียญทองค าซึ่งยังไม่มีงบประมาณท่ีจะจัดท าในส่วนนี้   2 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  สอบถามว่า  ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณในส่วนใด
เพ่ือจัดท าเหรียญทองค า  โดยผู้ได้รับต้องการคะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐  ขึน้ไป   4 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ขอน าไปหารือกับ
ผู้อ านวยการกองคลังเพ่ือความถูกต้อง 6 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ข้อมูลล่าสุดแจ้งว่าได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมแต่ยังไม่แน่ชัดว่าสมาคมใด  ขอตรวจสอบอีกครั้ง  ส าหรับปีนี้จะหารือเพ่ือขอสนับสนุนอีกครั้ง 8 

 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ส าหรับการจัดท าเหรียญทองค า
สรุปจะใช้งบประมาณจากภายนอก  เพราะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ   10 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ส าหรับก าหนดการรับพระราชทาน        
ปริญญาบัตรก าหนดจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ขอให้ไปดูสถานที่เพ่ือจะได้สะดวกในการ12 

ด าเนินงาน 
มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  และก าหนดการ14 

ฝึกซ้อมบัณฑิต  โดยเชิญประธานและเลขานุการของแต่ละฝ่ายประชุมในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  
๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  16 

 

๕.๖  ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูฯ  18 

รุ่นที่  ๕ (Pre-Service  Student  Teacher  Exchange  in  Southeast  Asia, Batch 5) 
อาจารย์ศศิธร  โสภารัตน์  รองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  รายงานที่ประชุมว่า  โครงการ20 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาครู  เดิมมีมติให้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่เนื่องจากงบประมาณ
ดังกล่าว  วิทยาลัยการฝึกหัดครูมีโครงการที่ต้องใช้จ่ายอยู่แล้ว  เป็นเหตุให้ปัจจุบันไม่สามารถจัดสรรเป็น22 

ค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าวได้  จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับนักศึกษาที่จะไปโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาครูฯ  เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 24 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  ที่ผ่านมากองนโยบายและ
แผนไม่เคยจัดงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กับทุกคณะ  ซ่ึงเริ่มจัดสรรให้ในปีนี้เป็นปีแรกงบประมาณ26 

ที่ทุกคณะได้รับจัดสรรไป  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จะใช้ส าหรับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและต่างประเทศ  เนื่องจาก28 

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและด าเนินการมาถึงในรุ่นที่  ๕   จึงเห็นว่าหากทุกคณะไม่ได้เตรียม
โครงการไว้ก็จะต้องมาของบประมาณเพ่ิมเติม  ฉะนั้นที่จัดสรรงบประมาณให้  ๕๐๐,๐๐๐  บาทนั้นเป็นสิ่ง30 

ที่ดีเพราะนักศึกษาทุกคณะจะได้มีโอกาส  จึงขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะน า
งบประมาณในส่วนของ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  น ามาบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือไม่ให้กระทบกับงบประมาณใน32 

ส่วนอื่น  เพ่ือให้ทุกคณะด าเนินการเช่นเดียวกัน     



 

๑๙ 

 

อาจารย์ดิเรก  พรสีมา  คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  ส าหรับงบประมาณ  
๕๐๐,๐๐๐  บาทที่ได้รับจัดสรรไปนั้นวิทยาลัยการฝึกหัดครูได้น าไปใช้ในการเตรียมตัวส าหรับนักศึกษาที่2 

สอบโครงการครูคืนถิ่น  ๗๐,๐๐๐  บาท  น าไปใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา  ซึ่ง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดที่จังหวัดพะเยา   ๑๕๐,๐๐๐  บาท  ใช้กับเครือข่ายประกันคุณภาพของนักศึกษา4 

เพ่ือประกวดงานทางด้านศิลปะ  ดนตรี  จัดที่จังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  กิจกรรมศิลปะ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ที่จังหวัดนครปฐม  ๘๐,๐๐๐  บาท  ก็จะคงเหลือประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท    6 

ส าหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูฯ รุ่นที่  ๕  จะต้องใช้งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐  บาท  ท าให้ไม่
เพียงพอ 8 

รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จากที่ได้รายงานแต่ละโครงการ 
มานั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นทั้งสิ้นส าหรับนักศึกษา  เพราะฉะนั้นจะเหลืองบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท  ท าให้ไม่10 

เพียงพอส าหรับการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูฯ รุ่นที่ ๕  งบประมาณจ านวน  ๒๔๔,๐๐๐  บาท  
เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณา 12 

รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  วิธีที่ดีที่สุด
ในขณะนี้คือขอให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบงบประมาณว่าจะมีส่วนใดบ้างที่สามารถจัดสรรเพ่ิมเติม 14 

ไดห้รือไม่   
รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  รหัสนี้เป็นเงิน บก.ศ.  ซ่ึงเป็น16 

เงินกองทุนกิจกรรมกีฬา ทุกปีจะจัดสรรไปที่กองพัฒนานักศึกษา  ประมาณ  ๑๖  ล้านบาท  จะเป็น
งบประมาณท่ีกองพัฒนานักศึกษาได้จัดสรรให้แต่ละคณะในการจัดกิจกรรม  จะใช้ชื่อว่าเงินกองทุนกิจกรรม18 

นักศึกษาและกีฬา   
อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  ชี้แจงว่า  เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา  20 

ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ได้จัดสรรไว้ทั้งหมดแล้วคงจะต้องเป็นปีงบประมาณถัดไป   
รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จะมีเงินในส่วนของอธิการบดี  22 

ถ้าจะใช้ก็ต้องขออนุมัติจากอธิการบดี  จึงต้องน ามาหารือในที่ประชุมเพราะหากมีกิจกรรมเช่นนี้คณะอ่ืนจะ
ได้มีรูปแบบในการด าเนินการเดียวกัน   24 

ประธาน  กล่าวว่า   เมื่อเกิดปัญหาต้องหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  และจะแจ้งว่ามีเงินในส่วนของ
อธิการบดีจะใช้ได้หรือไม่ ทุกหน่วยงานก็จะมาใช้งบประมาณส่วนนี้  แต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาอีกว่าแต่ละ26 

หน่วยงานก็ได้จัดสรรงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว  ขอสอบถามว่าในทุกปีเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติไป
แล้วโครงการที่ด าเนินการไม่ทันหรือด าเนินการแล้วมีงบประมาณเหลือมีหรือไม่  หากมีให้น างบประมาณที่28 

เหลือจ่ายนี้มาจัดสรรในส่วนที่ขาด  ส าหรับงบประมาณที่ขออนุมัติ  ๒๔๔,๐๐๐  บาท  โครงการที่อยู่ใน             
ไตรมาส ๑ และไม่ได้ด าเนินการตามไตรมาสมีหรือไม่อย่างไร ให้น างบประมาณในส่วนนี้ มาใช้                             30 

เพราะสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้ว่าหากงบประมาณไม่ได้ใช้ตามไตรมาสให้น ามาไว้ส่วนกลาง  เพื่อน ามาไว้
ส ารองในส่วนที่ไม่ได้มีในโครงการ  ซึ่งจะเป็นมาตรการหนึ่งที่ให้ผู้ที่ต้องการงบประมาณและเป็นการใช้32 



 

๒๐ 

 

งบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตามไตรมาส  ต่อไปนี้หากทุกหน่วยงานไม่ใช้งบประมาณตามไตรมาสจะไม่ตั้ง
งบประมาณให้ 2 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือ
ถึงทุกหน่วยงานให้รายงานผลการเบิกจ่ายตามไตรมาส  ๑  ส่งในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑  ซึ่งวิทยาลัย4 

การฝึกหัดครเูดินทางในวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑  คณะได้เตรียมการไว้แล้วใช่หรือไม ่
ประธาน  กล่าวว่า  ไตรมาส  ๑  หน่วยงานใดไม่ใช่ก็ต้องเอาในส่วนนี้  หากมีความจ าเป็นเพราะ6 

เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ  ต่อจากนี้ไปต้องระวังการใช้งบประมาณ  โครงการใดไม่ด าเนินการจะไม่
จัดสรรให้  จะจัดสรรให้เฉพาะโครงการที่ด าเนินการจริง  และเงินกองกลางไม่ใช่เงินของอธิการบดีเป็นเงิน8 

ส่วนกลางเพียงแต่ท าหน้าที่ให้เป็นกลางให้มากที่สุด  ต่อไปนี้ขอให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เกิดผลประโยชน์
มากที่สุด  และส าหรับหน่วยงานที่ขอเลื่อนไตรมาส  ขอให้ตรวจสอบย้อนหลังว่าหน่วยงานนั้นขอเลื่อนไตร10 

มาสเป็นประจ าหรือไม่  เป็นค าถามและหาวิธีการแล้ว  ท่านจะต้องน าวิธีการนี้ไปจัดการหาข้อเท็จจริง
เพ่ือให้ทราบว่าโครงการใดที่ไม่ได้ใช้และโครงการใดมีงบประมาณเหลือเท่าใด และน างบประมาณส่วนนี้ไป12 

ให้กับโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ      
มติที่ประชุม อนุมัติ  โดยมอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบประมาณเหลือจ่ายจากไตรมาสที่  ๑   14 

 

๕.๗  ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจัดโครงการแหล่งเรียนรู้ – สร้างมูลค่าเพิ่มทาง16 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  โครงการนี้ไม่ได้เขียนขอ18 

งบประมาณไว้ 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  งบประมาณท่ีขออนุมัติจ านวน  20 

๒๕๔,๖๐๐  บาท   
 ประธาน  กล่าวว่า  เพราะเหตุใดถึงไม่เขียนของบประมาณ  ขอให้น าไปหารือกันระหว่าง          22 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับวิทยาลัยการฝึกหัดครูให้เรียบร้อยก่อน  หากสามารถจัดการได้ให้ท า
หนังสือเสนออธิการบดี   ดนตรีไทยศึกษาเป็นสหศึกษา  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์สังกัดคณะ24 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่กรรมการเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู  จะต้องบูรณาการให้
เกิดข้ึนเพราะศาสตร์นี้คือดนตรีไทยแต่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  ฉะนั้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน 26 

 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  หะหวัง  ประธานสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา  ได้ท าบันทึกเสนอแล้วข้อเท็จจริง28 

คือ  การท ากิจกรรมจะต้องเขียนโครงการถึงแม้ว่าจะท าแบบเร่งด่วนแต่ส าหรับเรื่องนี้ไม่ได้เขียนโครงการ
เพียงแต่ท าบันทึกมาในนามสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู  โดยอาจารย์ดิเรก  พร30 

สีมา  คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  ได้ผ่านเรื่องมาตามขั้นตอนแต่ส าหรับบุคลากรที่ไปด าเนินการคือ
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   32 



 

๒๑ 

 

 ประธาน  กล่าวว่า  ท่านมองเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาหรือไม่  หากให้ดูจากในบันทึกก็จะ
มีปัญหา  เพราะฉะนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  หะหวัง  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               2 

ก็จะบอกอาจารย์ว่าจะโอนให้ไปสังกัดคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครูเพราะจะตรงศาสตร์ อย่างไรก็ตามจะกล่าว
ให้เข้าใจตรงกันว่าจะต้องร่วมมือกัน  แต่หากไม่มีงบประมาณจะต้องหารือกัน  และหากไม่ได้เพราะสายงาน4 

ไม่ตรงก็จะต้องดูว่าจะเอ้ือประโยชน์ต่อกันอย่างไร ขนาดสาขายังไม่เอ้ือกัน และอาจารย์ระหว่างคณะก็มี
ปัญหาหนักไปอีกก็จะต้องเชิงบูรณาการ  เป้าหมายคือสาขาจะผลิตบัณฑิต  เมื่อประชุมกลั่นกรองหลักสูตร6 

ท่านทราบหรือไม่ว่า  ภาษาอังกฤษมี  ๓  สาขา  อังกฤษ ศศ.บ.  อังกฤษธุรกิจ  อังกฤษสายครู  อังกฤษเป็น
ตัวแกนแต่ศาสตร์เป็นวิชาชีพ  อังกฤษ ศศ.บ. อยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อังกฤษสายครู             8 

อยู่วิทยาลัยการฝึกหัดครู   อังกฤษธุรกิจจะอยู่คณะวิทยาการจัดการ  และได้สอบถามว่าให้อาจารย์คณะการ
จัดการมาสอนหรือไม่ ได้รับค าตอบว่าสอนกันเอง  จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิชาชีพ  10 

เพราะฉะนั้นจึงยังไม่เชิงบูรณาการเท่าที่ควร  ส าหรับภาษาอังกฤษจะต้องหา  Native speaker  มาสอน
ภาษาอังกฤษ  และอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษธุรกิจก็ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ ก็จะท าให้ไม่12 

มีคุณภาพ วิธีก็คือสร้างเครือข่ายระหว่างคณะให้เกิดขึ้น กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  หะหวัง  
หลักการคือมาของบประมาณภายหลังก็ไม่ควรให้ แต่ถ้าจ าเป็นและเงินเหลือจ่ายมีเหลือก็สามารถท าได้       14 

มติที่ประชุม มอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายในไตรมาส ๑  หากมี
งบประมาณรองรับให้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ตามเสนอได้   16 

 

๕.๘  ขอข้อมูลประกอบการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  18 

 อาจารย์ดิเรก  พรสีมา  คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  รายงานที่ประชุมว่า  สกอ.  ขอความร่วมมือ
ให้คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วมีข้อมูลค่าใช้จ่ายที่20 

คณะยังขาดอยู่  จึงขอให้เจ้าหน้าที่ประสานเพ่ือน าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่
ทราบว่าส านักงานอธิการบดีมีข้อมูลบางส่วนหรือไม่  เพราะเนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนของ22 

วิทยาลัยการฝึกหัดครูค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะเกิดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ด้วยเช่นกัน  อาจจะให้เจ้าหน้าที่ไปประสานกับคณะอีกครั้ง            24 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  กองนโยบายและแผน และ
กองบริหารงานบุคคลจะมีข้อมูลอยู่  หากจะให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการฝึกหัดครูด าเนินการเกรงว่าจะไม่26 

สามารถด าเนินการได้  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษามีการประชุมต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพราะ
จะต้องเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งระดับสาขา  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ท าหนังสือจากส านักงานประกันคุณภาพ28 

การศึกษาติดตามว่าทุกหลักสูตรด าเนินการเสร็จหรือไม่อย่างไร  เพราะจะต้องส่งรายงานให้กับมหาวิทยาลัย 
เมื่อมีเรื่องเข้ามาจึงเห็นว่าเป็นการร่วมมือกันต้องการให้วิทยาลัยการฝึกหัดครู ส านักงานอธิการบดี กองคลัง  30 

กองบริหารงานบุคคล  และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพราะจะต้องมีข้อมูลจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  โดยขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑  เป็นไปได้หรือไม่หากว่า32 

จะตั้งห้องปฏิบัติงานไว้ที่ห้องประชุมพินิตประชานาถ ๑  และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทุกคณะมาเป็น



 

๒๒ 

 

ผู้ให้ข้อมูล  ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่จะได้ข้อมูลทั้งหมด  อาจจะให้กองนโยบายและแผนหรือส านักงาน
ประกันคุณภาพเป็นแม่งาน หากต้องการข้อมูลจากหน่วยงานใดก็ให้เจ้าหน้าที่ลงมาให้ข้อมูลทันที  จะท าให้2 

เสร็จตามระยะเวลาที่วางไว้   
รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  หากคณะกรรมการบริหาร4 

มหาวิทยาลัยเห็นชอบกับรองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  จะได้ เชิญประชุม
ก่อนในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑   6 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  อาจจะเชิญประชุมในวันที่  
๑๑  มกราคม  ๒๕๖๑  เริ่มจากข้อมูลฃฃจากกองนโยบายและแผน  และส านักงานประกันคุณภาพ8 

การศึกษาเท่าท่ีมขี้อมูลใดยังไม่ได้ต้องประสานกับหน่วยงานเพ่ือมาให้ข้อมูล     
 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  ในเอกสารหน้าที่  ๑๗๗  10 

เป็นข้อมูลที่ สกอ. ต้องการใช่หรือไม่  หรือต้องการเฉพาะคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู   
 อาจารย์ดิเรก  พรสีมา  คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  แจ้งว่า  สกอ. ได้เชิญคณบดีคณะวิทยาลัย12 

การฝึกหัดครูประชุม  เนื่องจากการจัดการศึกษาของคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครูจะเชื่อมโยงกับคณะอ่ืนๆ 
สกอ.จึงขอให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องใช้และจ าเป็นในการผลิตครู หากจะเชิญมาประชุมตามที่                  14 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งไว้ก็จะท าให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน  จะเป็น
คณะที่เก่ียวข้องกับการผลิตครู   16 

 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  
งบประมาณการผลิตครูถึงจะสังกัดคณะ  แต่ในอดีตงบประมาณจะอยู่ที่วิทยาลัยการฝึกหัดครู  เพราะฉะนั้น18 

หากดูในยอดรวมระดับคณะที่เก่ียวข้องกับการผลิตครูจะไม่มี   
 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  ไม่แน่ใจว่าวิธีการคิดที่  สกอ. 20 

ต้องการในระดับสาขาคือมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการมีอาจารย์จากสาขาอ่ืนไปด้วย  แต่เมื่อมีการรายงาน
จะให้รายงานว่าอาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ย้ายไปให้นับที่คณะ  จะดูจ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร22 

หรือดูผู้สอนทั้งหมด   
 อาจารย์ดิเรก  พรสีมา  คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  แจ้งว่า  จะมีแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียด  24 

สกอ. ต้องการทราบค่าใช้จ่ายจริงๆ  ที่จะท าให้การผลิตครูมีคุณภาพ  สกอ. ก าลังคิดโครงการที่จะผลิตครู
ระบบปิดและจะต้องคิดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการผลิตครู นักศึกษาครูแต่ละคนที่มีคุณภาพทั้งในส่วนที่เป็น26 

เงินเดือนและเงินสนับสนุนทั้งหมด  สกอ. ได้สอบถามว่าหากให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวรายละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาทต่อ
ปีในการผลิตครูให้มีคุณภาพจะท าได้หรือไม่  ซึ่งก็จะตอบไม่ได้ว่านอกเหนือจากเงินเดือนจ านวนเงิน  28 

๒๐๐,๐๐๐  บาท  จะน าไปท าอะไรบ้าง 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  หนังสือฉบับนี้ได้ส่งไปทุก30 

หน่วยงานแล้ว  ดังนั้นในวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  มาหารือพร้อมกัน ณ ห้อง
ประชุมพินิตประชานาถ ๑  ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน  และส านักงานประกันคุณภาพช่วย32 

ประสานจะได้รวดเร็วขึ้น  และอาจจะต้องขอข้อมูลจากคณบดีทุกคณะจะได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 



 

๒๓ 

 

มติที่ประชุม มอบกองนโยบายและแผน  และส านักงานประกันคุณภาพประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 2 

 

๕.๙  การด าเนินการ  “โครงการหนึ่งคณะ  หนึ่งพ้ืนที่วิจัย” 4 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม
ว่า  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๖๐  และได้มีการ6 

ด าเนินงานเรื่อยมา  โดยมีการอบรมและพัฒนาทีมวิจัยของแต่ละคณะ  มีการแต่งตั้งหน่วยจัดงานการวิจัย
ของทุกคณะโดยมีคณบดีเป็นประธาน  มีการอบรมหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะเพ่ือให้มีทักษะในการ8 

พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่และมีการจัดสรรงบประมาณ  ต้องการพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่วิเคราะห์โจทย์วิจัย
ให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของทุกพ้ืนที่  ซึ่งจะมีเวทีวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละ10 

คณะ  โดยให้แต่ละคณะประชุมหน่วยจัดการงานวิจัยของคณะ  และส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายใน
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  จาก  ๖  คณะ  ได้ส่งผลงานการวิจัยทั้งสิ้น  ๕  คณะ  ส่งภายในวันที่  ๓๐  12 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  จ านวน  ๓  คณะ  ส่งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จ านวน  ๒  คณะ  ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอไม่ส่งโครงการ  ซึ่งจะมีงบประมาณเหลือ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  จึงขอหารือ14 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า   เนื่องจาก16 

ได้มีการติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบติดราชการอยู่ต่างจังหวัด  เนื่องจากที่ได้น าเสนอในวันที่  ๒๒  ธันวาคม 
๒๕๖๐  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่น าเสนอให้เพ่ิมเติมโดยน าระบบของคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยว  และเกี่ยวข้อง18 

กับหลายสาขาซึ่งเหมือนกับจะต้องรวมโครงการที่ใช้คนมาด าเนินการ  แต่ยืนยันหากเปิดรับคณะจะ
ด าเนินการจัดส่งเพราะขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล 20 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้งว่า  เวลางาน
ขับเคลื่อนในนามองค์กรจะรับผิดชอบทุกหน่วยและทั้งหมดจะมีการหารือร่วมกัน  ทั้งหมดจะมีตาราง22 

ระยะเวลาก าหนด  หากที่ส่งมาไม่มีคณบดีเป็นประธานก็ส่งกลับไปแก้ไขเพราะต้องการให้คณบดีเป็น
ประธานในการขับเคลื่อน  RMU  เมื่อมีการประชุมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับคณบดี24 

คณะวิทยาการจัดการจะเข้าไปรับรู้ทุกครั้ง  สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่สามารถได้เพียง รับผิดชอบการ
วางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแต่เรื่องนี้จะไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เรื่องการลงพ้ืนที่  26 

การข้ึนโจทย์วิจัย  และนักวิจัยที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยมีน้อยมาก  
อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งแต่28 

บางครั้งอาจจะเข้าไม่ครบจนจบ  เจตนาครั้งนี้คือโครงการหนึ่ง พ้ืนที่วิจัย  คณะพยายามน าบุคลากรเข้าไป
มากที่สุดและได้โจทย์ให้เข้าไปอยู่ในชุมชนริมคลองลาดพร้าวไปท าเรื่องของประชากร  เริ่มต้น โดยเชิญ30 

ประชุมอาจารย์จนตกผลึกได้และแบ่งเป็นชุดโครงการและสิ่งส าคัญจะหารือกันเองไม่ได้  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้เคยท าโครงการนี้แล้วมาเป็นวิทยากรให้32 

ความรู้  โครงการที่ท านี้เพ่ือให้อาจารย์ทุกคนแต่หลายคนไม่ท า  ซึ่งจะต้องมีหัวหน้าในการขับเคลื่อนจะเห็น



 

๒๔ 

 

เป็นโครงการขึ้นมา  และการติดต่อชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยและได้เชิญ
ตัวแทนเพ่ือมาหารือกัน ซึ่งของคณะจะไม่มีปัญหา 2 

รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  ก่อนอ่ืน
ต้องยอมรับความเจริญก้าวหน้าด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ในด้านการวิจัยพ้ืนที่หลักการวิจัยคือ  ๑๐  4 

ทฤษฎีสู้  ๑  ปฏิบัติไม่ได้  ส าหรับคณะได้ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องและไม่เคยมองทุนวิจัยในการลงพ้ืนที่  ซึ่ง
จะท าโดยรายวิชา  สาขาและศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนอยู่แล้ว  ต่อมานโยบายของมหาวิทยาลัยออกมาต้อง6 

มีการปรับใหม่  ซึ่งได้หารือภายในคณะหลายครั้ง  และล่าสุดได้ปรับเปลี่ยนให้คณบดีเป็นประธาน  ได้
ขับเคลื่อนมาในระดับหนึ่งประกอบกับคณะกรรมการวิจัยของคณะส่วนใหญ่ได้ทุนวิจัย  การที่ได้ไปศึกษาดู8 

งานจะได้เห็นภาพการวิจัยเชิงพ้ืนที่มากขึ้น หลังจากศึกษาดูงานแล้วทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์มาให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม  คณะได้มีโอกาสเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร  ส าหรับของคณะลง10 

พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  การลงพ้ืนที่จะต้องลงหลายครั้งและคณะจะมีข้อมูล  เมื่อคิดโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน  
ต่อมาได้น าเสนอบนเวทีที่มีทีมนักวิจัยเป็นผู้วิพากษ์  ได้ปรับตามข้อเสนอแนะและได้ส่งตามก าหนดการที่12 

ส านักวิจัยและพัฒนาได้แจ้งไว้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้ อ านวยการสถาบั นวิ จั ย และ พัฒนา   แจ้ ง ว่ า   14 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีปัญหาอะไร  แต่จะต้องแจ้งว่างานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จะ
ส่งเมื่อใด  จะได้จัดท าประกาศและปิดโครงการนี้ไป  เพราะได้มีการกันยอดไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว   16 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า  จะขอส่ง
ภายในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑   18 

ประธาน  กล่าวว่า  ให้หารือกันกับคณะอ่ืนที่ลงพื้นที่เดียวกันว่าจะท าอะไรแล้วท าร่วมกัน  หลักการ
ใช้ได้แต่วิธีการจะต้องปรับ  อาจจะน าระบบ ICT  เข้ามาช่วย  ส าหรับบัญชีแนบท้ายประกาศขอให้20 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเขียนให้ชัดเจน 
มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดตามผู้รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการส่ง22 

โครงการวิจัย  ภายในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑   
 24 

๕.๑๐  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการใช้
จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงานที่หน่วยงานได้รับจากการใช้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่26 

หน่วยงานภายนอก 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม28 

ว่า  ตามระเบียบที่ปรึกษาหน่วยงานภายนอกสัดส่วนทั่วไปประมาณร้อยละ  ๑๐  ส าหรับระเบียบว่าด้วย
การให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก ที่ได้ร่างไว้  ๒  ฉบับ  ฉบับที่  ๑  ระบุว่าเงิน30 

ร้อยละ ๑๐ จะเข้าสถาบันวิจัยและพัฒนาร้อยละ  ๕  และเข้าหน่วยงานร้อยละ  ๕  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่คณะ  
ค าถามที่มีการสอบถามขึ้นมาคือจะใช้เงินจ านวนนี้อย่างไร  ซึ่งระเบียบฉบับที่  ๒  ระบุว่า  “เงินส่วนที่ตก32 

เป็นของหน่วยงานให้เก็บรักษาไว้ที่กองคลังและให้หน่วยงานมีสิทธิเบิกไปใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการ



 

๒๕ 

 

ด าเนินงานของหน่วยงานได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีก าหนด”  เมื่อไม่มีประกาศจาก
มหาวิทยาลัยจึงท าให้เงินจ านวนนี้ไม่สามารถน ามาใช้ได้  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงร่างประกาศ  ในเอกสาร2 

หน้า  ๒๐๕  หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบก็จะสามารถด าเนินการใช้เงินในส่วนนี้ได้ 
 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  แจ้งว่า  คณะได้เงินมาแต่ก็ไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไรเพราะไม่มี4 

แนวปฏิบัติ  ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าระดับคณะจะมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากแต่ไม่มีเงินที่จะมาสนับสนุนใน
ส่วนนี้  เช่น  เงินเพื่อร่วมงานศพต่างๆ  จะให้คณบดีสนับสนุนตลอดเกรงว่าจะไม่เพียงพอ  หากก าหนดว่าให้6 

น ามาใช้ใน  ๕  ข้อที่ก าหนดไว้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี   
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยเคยออกประกาศไปแล้วแต่จะ8 

เป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการจัดหารายได้  จึงให้เป็นข้อสังเกตว่าจะมีสัดส่วนในเอกสารหน้า  ๒๐๙  
ข้อ  ๔  วรรค  ๒  “เงินที่หน่วยงานได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานกันไว้เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าดูแล  รักษา10 

ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานหรือสมทบกับมหาวิทยาลัยในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทน  ไม่น้อย
กว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนเงินที่ได้รับ  เงินส่วนที่เหลือให้หน่วยงานน าไปใช้จ่ายเพ่ือการสวัสดิการหรือการ12 

อ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรหรือหน่วยงานนั้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่อธิการบดีประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ขอให้ดูเป็นแนวทาง  ส าหรับในเอกสารอาจจะยังไม่14 

สมบูรณ์จึงขอให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความสมบูรณ์  และน าเสนอในครั้งต่อไป 
 ประธาน  กล่าวว่า  ส าหรับร่างมอบให้กองบริหารบุคคลด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง  เพ่ือให้สอด16 

รับกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ประกาศที่ร่างนั้นยังไม่สอดรับกับระเบียบ18 

ที่มีอยู่ และจะต้องท าให้ชัดเจนว่าจะน าไปใช้เพื่อการใดบ้าง จึงเห็นว่าควรให้งานนิติกรตรวจสอบอีกครั้ง    
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ20 

วิธีการใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงานที่หน่วยงานได้รับจากการใช้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษา
แก่หน่วยงานภายนอก 22 

๒.  มอบอาจารย์วีระศักดิ์   บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  ประสาน งานนิติการ                
กองบริหารงานบุคคล  น าไปตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง  และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร24 

มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 26 

๕.๑๑  การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 28 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ตามที่พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  30 

เป็นต้นมา  ซึ่งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและคณะกรรมการวินิจฉัยตาม พรบ.  ดังกล่าว  ได้ออก
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  กฎกระทรวง  32 

จ านวน  ๘  ฉบับ  และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องนั้น  เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ



 

๒๖ 

 

ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้างต้น  โดยเฉพาะด้านบริการวิชาการ  โครงการ  
กิจกรรม  งานวิจัย  ขอให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติให้2 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  กฎกระทรวง  และ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด   4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้งว่า  ตาม
ระเบียบเดิมเมื่อได้รับทุนวิจัยก็จะให้นักวิจัยน างานกลับมาตามสัญญาการวิจัยตามระเบียบการวิจัยของ6 

มหาวิทยาลัย  แต่ละแห่งจะตีความไม่เหมือนกันทั้งหมดเพราะต่างกันในเชิงบริหารจัดการ  ซึ่งตาม  พรบ. 
มาตรา  ๗  ระบุไว้ว่าพระราชบัญญัตินี้มิได้ใช้บังคับจะมี (๓) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา8 

เพ่ือการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  หรือการจ้างที่ปรึกษาทั้งนี้ที่ไม่สามารถด าเนินการตาม 
พรบ.  อยากจะให้ตีความเช่นนี้  ๑.  จะต้องท าตาม พรบ. นี้หรือไม่  หากจะต้องด าเนินการตามนี้จะต้องตั้ง10 

คณะท างานเพราะที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่เคยท าเช่นนี้และตั้งคณะท างานหารือจะด าเนินการใน
แนวทางใด  เพราะจะให้ทุนเป็นรอบๆ ทุกครั้ง  หากนักวิจัยจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดอาจจะไม่12 

คล่องตัวจะขอหารือในงบประมาณของปี ๒๕๖๑  สัญญาที่ลงนามแล้วและด าเนินการแล้วจะด าเนินการ
อย่างไรเพราะรายละเอียดจะมีจ านวนมาก  อยากจะขอมติจากท่ีประชุมเพ่ือเป็นแนวทาง เพราะสถาบันวิจัย14 

และพัฒนาไม่มีความเชี่ยวชาญในการท าจัดซื้อจัดจ้าง  และจะต้องด าเนินการความเข้าใจกับนักวิจัยใหม่
ทั้งหมด  16 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า  เป็นกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม ได้เข้าร่วม
ประชุมและติดตามข่าวจากกระทรวงการคลัง  ที่เข้าร่วมเจ้าภาพจะเป็นสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยราช18 

ภัฏนครปฐม  ซึ่งนักวิจัยจะมุ่งประเด็นที่จะน ามาตรา ๗ (๓)  มาเป็นข้อยกเว้น  นักกฎหมายที่ยกร่างข้อ
กฎหมายฉบับนี้ได้เข้ามาเปิดวิพากษ์ต่างๆ  สุดท้ายถามเพียง  ๑  ค าถามว่า  สรุปที่หารือกันในครั้งนี้มีเรื่อง20 

ใดบ้างท่ีจัดหาตาม พรบ. พัสดุ  นั้นคือ มาตรา  ๗  (๓)  ระบุว่าทั้งนี้หากด าเนินการไม่ได้ต้องท าหนังสือไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยให้พิจารณาเรื่องนั้นๆ เป็นกรณีไป  และจะส่งเข้าคณะกรรมการนโยบายตามข้อ22 

กฎหมาย  ซึ่งจะออกเป็นกฎหมายตามราชกิจจานุเบกษาให้เป็นข้อยกเว้นในการไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายนี้  หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่งานพัสดุ  กองคลัง   24 

ประธาน  กล่าวว่า  เป็น พรบ.  มาตรา  ๗  (๓)  เพราะฉะนั้นการวิจัยจะมีครุภัณฑ์หนัก  ครุภัณฑ์
เบา  หากไม่มีระเบียบรองรับที่ผ่านมามีปัญหาน าใบเสร็จมาเบิกซึ่งผิดระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจึงได้เพ่ือ26 

ไม่ให้มีปัญหากับนักวิจัย  เรื่องใดทีต่้องจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อ
จัดจ้างด าเนินการ  ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานวิจัย  ส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ใดที่จ าเป็นต้องใช้และจะต้องจัดซื้อจัด28 

จ้าง ให้สรุปแต่ละโครงการตามระเบียบพัสดุให้ท าบันทึกเสนอให้คณะจัดซื้อจัดจ้าง  หากเกินวงเงินให้พัสดุ
กลางจัดซื้อจัดจ้าง  ห้ามด าเนินการเองเพราะมี พรบ.  และออกประกาศตามนี้   30 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้ อ านวยการสถาบั นวิ จั ย และ พัฒนา   แจ้ ง ว่ า  
รายละเอียดจะเยอะมาก  ต้องการให้ตั้งคณะท างาน  ฉะนั้นต่อจากนี้ไปจะด าเนินการเช่นนี้ใช่หรือไม่  32 

เพราะส่วนตัวไม่เคยด าเนินการในเรื่องพัสดุ หากมีแนวทางเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  และมีคณะ  



 

๒๗ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  มาเป็นคณะท างาน  ซึ่งนักวิจัยจะไม่เข้าใจในระเบียบ
พัสดุ  เมื่อออกประกาศแล้วก็มาหารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางหากตกลงเรียบร้อยแล้ว  จะเชิญนักวิจัยมาเพ่ือ2 

ท าความเข้าใจให้ตรงกัน 
ประธาน  กล่าวว่า  ให้น า พรบ. เป็นตัวหลัก  และให้นิติกรและสถาบันวิจัยและพัฒนาหารือกันโดย4 

จัดท าประกาศให้ชัดเจน  ด าเนินการให้ถูกต้อง 
มติที่ประชุม มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการจัดท าประกาศ  หากโครงการวิจัยใดที่ต้องมีการ6 

จัดซื้อจัดจ้างใหแ้จ้งคณะด าเนินการฯ ถ้าเกินวงเงินที่ได้รับมอบอ าจาจให้พัสดุส่วนกลางด าเนินการ   
 8 

๕.๑๒  การส่งเงินยืมล่าช้าของอาจารย์ที่ ไปประชุมวิชาการระดับนานาชาติ               
ณ  ต่างประเทศ 10 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม
ว่า  อาจารย์ที่ไปประชุมวิชาการในต่างประเทศท าหนังสือขอส่งเงินยืมล่าช้าเสนออธิการบดี  และได้เกษียณ12 

ไปสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือให้เข้าใจตรงกันว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาดูแลว่าการไปน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือไม่  ส่วนการเดินทางไปราชการ  และ14 

การยืมเงินทดรองราชการเป็นหน้าที่ของผู้ยืมเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ออก16 

หลักเกณฑ์จ านวนมาก ได้สอบถามอาจารย์ที่ยืมเงินซึ่งอาจารย์แจ้งว่าได้ประสานกับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
และพัฒนาซึ่งได้ลาคลอด  กองคลังได้แนะน าให้อาจารย์ท าหนังสือชี้แจงเพราะ  Proceeding  ยังไม่ได้จึงท า18 

ให้เป็นที่มาของเอกสารนี้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ลาคลอดได้กลับมาแล้วก็แจ้งให้ส่งคืนเงินในส่วนที่ส่งคืน ไปก่อน 
และอาจารย์ได้เข้าใจเรียบร้อยแล้ว  และจะด าเนินการให้เรียบร้อย  20 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  อาจารย์หลายท่านขอยืมเงินเพ่ือเดินทาง
ไปเสนอผลงานต่างประเทศ  เมื่อกลับมาก็ได้ท าเรื่องคืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กองคลังก าหนดไม่ทัน  จึงท า22 

หนังสือเพ่ือขอเลื่อนหรือขยายเวลาการคืนเงินจึงให้กองคลังศึกษาหาวิธีการว่ามีระเบียบใดที่จะเอ้ือให้
อาจารย์  กองคลังแจ้งว่าไม่มีจะมีทางเดียวคือกลับไปที่ต้นสังกัดเพ่ือทบทวนว่าไม่ต้องใช้ Proceeding  ได้24 

หรือไม่โดยใช้เอกสารอ่ืนแทน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  แจ้งว่าไม่ได้เพราะเป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งกองคลังกับสถาบันวิจัยและพัฒนาจะถือ26 

เกณฑค์นละเกณฑ์  จึงมีความเห็นว่าให้เบิกส่วนที่สามารถเบิกได้ก่อน 
มติที่ประชุม ให้อาจารย์ผู้ยืมเงินด าเนินการส่งเบิกจ่ายบางส่วนที่สามารถด าเนินการได้ก่อน  ในส่วนที่28 

ต้องผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ให้เร่งด าเนินการโดยให้ผ่านกระบวนการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
 30 

๕.๑๓  โครงการพระนครธรรมจาริกบ าเพ็ญบุญ  ณ  สังเวชนียสถานและวัดไทย  
ประเทศอินเดีย – เนปาล  รุ่นที่  ๘ 32 

 อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  ด้วยพุทธวิชชาลัยมีก าหนด
จัดโครงการพระนครธรรมจาริกบ าเพ็ญบุญ  ณ  สังเวชนียสถานและวัดไทย  ประเทศอินเดีย – เนปาล  รุ่น34 



 

๒๘ 

 

ที่  ๘  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และในวาระ
ครบรอบ  ๑๒๕  ปี  การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๘  กุมภาพันธ์  2 

๒๕๖๑  ซึ่งพุทธวิชชาลัยได้จัดท า (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและ
ข้อก าหนดในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ในหน้าที่  ๒๒๖ – ๒๒๗  ขอให้คณะกรรมการบริหาร4 

มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  หากคณะกรรมการบริหาร6 

มหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มเติมแก้ไขขอให้ทุกท่านพิจารณา 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ข้อ  ๔.  จะผูกโยงกับข้าราชการ8 

มหาวิทยาลัยที่เกษียณในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  และปีนี้ยังไม่มีโครงการให้อนุมัติงบประมาณรองรับ 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  แจ้งว่า  จะมีงบประมาณในการเดินทาง  จะมีการ10 

ส ารวจผู้เกษียณในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ส ารวจว่ามีความประสงค์ที่จะไปหรือไม่โดยใช้งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  ๓๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับการไปจะใช้งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  ส่วนที่เหลือมหาวิทยาลัย12 

จะจ่ายให้  ส าหรับส่วนของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จะร่วมเดินทางด้วยแต่จะออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด  
นักศึกษาทุกคณะจะมีงบประมาณสนับสนุนที่จัดสรรให้คณะไปคณะละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งคุณสมบัติ14 

ของนักศึกษาที่จะไปต้องสอบผ่านนักธรรมเอก และบุคลากร  อาจารย์  ต้องเข้าตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้  
จ านวนไม่เกิน  ๓๐  คน   16 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ยังไม่มีโครงการหรือค าสั่งใดให้มีโครงการผู้
เกษียณอายุราชการ  และโครงการจะไปในวันที่  ๑๐ –  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ซึ่งจะต้องด าเนินการ18 

ประกาศให้ได้รายชื่อผู้จะเดินทางโดยเร็ว   
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ให้น าข้อ ๔  ตัดออกไปก่อน20 

เพราะใช้เงินสวัสดิการไม่ต้องน ามาใส่   
 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ส าหรับร่างประกาศฯ อ่านแล้วไม่ชัดเจน  22 

รายละเอียดไม่ครบถ้วน  ขอให้น ากลับไปทบทวน  
 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  ได้มีการ24 

ประชุมพุทธวิชชาลัยซึ่งตนเองเป็นกรรมการ  โดยประธานให้ไปด าเนินการจัดท าร่างประกาศฯ  ซึ่งให้ปรับ
จากของเดิมหลายแห่ง  และเจ้าหน้าที่พุทธวิชชาลัยได้ยกร่างมาท าให้เกิดความไม่สมบูรณ์  และประเด็นที่26 

แจ้งว่าโครงการจัดให้คณะละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ส าหรับคณะอ่ืนไม่ทราบในงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  
บาท  ได้จัดสรรไปสู่กิจกรรมต่างๆ  ตามแผนงานโครงการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย28 

เรียบร้อยแล้ว  ก็จะไม่มีงบประมาณในการด าเนินการในโครงการนี้อาจจะต้องตรวจสอบว่าเงื่อนไขเป็น
อย่างไร  30 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ขอให้พุทธวิชชาลัยตรวจสอบงบประมาณ
ว่ามาจากส่วนใด  และให้พุทธวิชชาลัยท าประกาศฯ ว่ามีเจตนาอย่างไรแล้วให้มาหารือกับงานนิติกร   32 



 

๒๙ 

 

มติที่ประชุม มอบพุทธวิชชาลัยน ากลับไปทบทวน  โดยหารือกับงานนิติกร  และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 2 

 

๕.๑๔  (ร่าง)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์4 

อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
 อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ6 

ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ไม่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และดูแลช่วยเหลือกลุ่มที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ตามค าสั่งของคณะกรรมการ8 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ  และได้น านโยบายสู่การปฏิบัติโดยจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน10 

สถานศึกษา  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาขอให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพ่ือลดการแพร่ระบาดของยา12 

เสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้สถานศึกษาด าเนินการ  ดังนี้  ๑.  จัดท าแผนปฏิบัติ
การโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ๒.  น านโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท า14 

ค าสั่ง  มอบนโยบาย  จัดท าบันทึกข้อตกลง MOU  จัดอบรมนักเรียน  นักศึกษาแกนน า  ห้องเรียนสีขาว  
๓.  จัดท ามาตรการเสริมแรงให้ครูประจ าชั้น  อาจารย์ที่ปรึกษา  นักเรียน  นักศึกษาแกนน าห้องเรียนสีขาว  16 

ระดับดีเด่น  โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดท า (ร่าง)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือ18 

พิจารณา 
 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  การจัดท า20 

แผนซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน  กระบวนการได้มาซึ่งแผนที่เกี่ยวกับยาเสพติด  นักศึกษาหรือตัวแทน
นักศึกษาจะมีส่วนในการร่วมการจัดท าแผนบ้างหรือไม่  เพราะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงบางครั้งมุมมอง22 

ของนักศึกษาอาจจะสะท้อนสิ่งต่างๆ ได้ดี   
 อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  การจัดท าแผนจะมีหลายกิจกรรมที่จะ24 

ด าเนินการ  หากด าเนินการแล้วจะน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป    
มติที่ประชุม เห็นชอบ  (ร่าง)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์26 

อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
 28 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑  การด าเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 30 

 อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  ในส่วนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจยังไม่
ไม่สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้  จึงขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยช่วยด าเนินการ 32 



 

๓๐ 

 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  จะด าเนินการให้  โดยขอให้ตรวจสอบ
ระบบอินเตอร์เน็ตในส่วนที่จะใช้งาน     2 

 อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้หมด
สัญญาแล้วตั้งแต่ตุลาคม  ๒๕๖๐  จึงขอความเห็นว่าจะขอต่อสัญญาครั้งละ  ๒  ปีได้หรือไม่อย่างไร   4 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ขอท าหนังสือเสนออธิการบดีโดยแจ้ง
รายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนว่าย้อนหลังจ านวนเท่าใด  เพราะจะต้องดูรูปแบบโครงการใช้งบประมาณส่วน6 

ใดซึ่งจะต้องชัดเจน  โดยจะให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบข้อมูล 
มติที่ประชุม รับทราบ   8 

 

  ๖.๒  ภาระงานของอาจารย์ 10 

 อาจารย์พัฒนพงศ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  ได้รับมอบหมายให้หารือกับ
คณบดีทีค่ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่องภาระงานอาจารย์  ซึ่งได้ตั้งตัวอย่างไว้  คือ  งานสอน  ๖๐  12 

งานวิจัย  ๓๐  บริการวิชาการ  ๑๐  ที่หารือกันแล้วตกผลึกว่างานสอน  งานวิจัย  บริการวิชาการ  จะเน้น
ตามพันธกิจที่ได้กล่าวไว้และหารือว่าเวลาสอนมหาวิทยาลัยจากเกณฑ์เดิมที่ใช้คือ  ๑๒  ชั่วโมง  หรือ  ๔  14 

หมู่เรียน  ก็ได้มาแบ่งสัดส่วนและหารือกันว่าหากจะเน้นการสอน  ๖๐  ก็จะอยู่ที่  ๑๒  ชั่วโมง  งานวิจัย  
๓๐  บริการวิชาการ  ๑๐  เนื่องจากที่หารือกันเบื้องต้นนั้นรายละเอียดจะต้องมีอีกว่าการสอน  การวิจัย  16 

บริการวิชาการ  จะต้องท าอะไรบ้าง  เชื่อมโยง  ๓  เรื่อง  คือ  เน้นการสอน  เน้นการวิจัย  เน้นบริการ
วิชาการ  ทั้งนี้หารือกันว่างานวิจัยจะต้องมาจากเรื่องของการสอนจะต้องสัมพันธ์กัน ว่าหากจะท าการวิจัยก็18 

จะต้องท าการวิจัยจากการสอน  จะต้องน าการสอนมาเป็นตัวตั้งเนื่องจากภาระงานจะปริมาณไม่เท่ากัน  
เช่น  งานวิจัยจะต้องใช้เวลานาน  จึงเห็นว่าการสอนอาจจะเหลือ  ๖  ชั่วโมงหรือ  ๒  หมู่เรียน แต่จะเห็น20 

ว่างานใดที่เน้นจะพยายามให้สัดส่วนอยู่ที่  ๙๐  รวมกับงานสอน  พอบริการวิชาการก็จะอยู่ที่  ๕๐  กับ  
๔๐  เพราะมองว่าการบริการวิชาการมาจากการสอน  สัดส่วนจึงเป็น ๙  ภาระงานของอาจารย์นั้นไม่ได้ผูก22 

โยงเพียงแค่นี้  ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยซึ่งประธานได้ชี้แจงไว้ตั้งแต่ต้น  เมื่อออกตารางนี้ไปทุกคนก็จะ
เลือกตารางที่ ๑  ตารางที่  ๒  และตารางที่  ๓  พอหน้าถัดไปจะลืมว่า  พรบ. มาตรา  ๘         ซึ่ง24 

อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  จะถูกประเมินใน  ๘  มิติอยู่  หากจะให้ด าเนินการคนเดียวเกรงว่าจะไม่
ไหว  คือให้อาจารย์เลือกท าโดยให้ตรงกับกรอบ  และที่ส าคัญจะมีการประกันคุณภาพซึ่งจะเปลี่ยนบริบทอยู่26 

ตลอดแต่จะเปลี่ยนอย่างไรมาตรา  ๘  จะครอบคลุมทั้งหมด  เพียงแต่รายละเอียดจะไม่เท่ากัน  ลดตัว
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ลง  เพียงแต่จะต้องน าการด าเนินงานจากหลักสูตร  คณะ  มาเป็นมหาวิทยาลัย  28 

อีกส่วนหนึ่งคือพันธกิจที่อธิการบดีให้นโยบายไว้  อย่างไรก็ตามจะสอดรับกันที่ส าคัญอาจารย์และเจ้าหน้าที่
จะมีงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายอีกซึ่งบางคนไม่เข้าใจว่าท าไมจึงไม่น ามาคิดภาระงาน  การสอน  การวิจัย  30 

และบริการวิชาการ  จะต้องตอบสนองงานให้ตอบโจทย์ทั้งหมด  การที่จะออกภาระงานได้นั้น  KPI  จะต้อง
ครอบคลุมทั้งหมด และที่ส าคัญหัวหน้าหน่วยงานควรจะมีส่วนกับคะแนนนี้ด้วยเช่นกัน แต่ส่วนตัวต้องการ32 

จะให้ตั้งการสอนเป็นหลัก  สอนให้ได้งานวิจัย  และให้ ได้การบริการวิชาการ  และช่วยตอบโจทย์



 

๓๑ 

 

มหาวิทยาลัยหากสอดคล้องกันเมื่อถึงการประเมินจะง่าย ถ้า KPI กับรูปแบบชัดเจนก็จะท าให้ตอบโจทย์ได้ดี  
และท าให้มหาวิทยาลัยด าเนินการไปตามที่ได้ตั้งไว้   2 

 ประธาน  กล่าวว่า  ภาระงานของอาจารย์มีการสอน  การวิจัย  และการบริการ  เมื่อมีการประเมิน
เกี่ยวกับสาขา  อาจารย์ประจ าท าหน้าที่ดูแลหลักสูตรจะต้องมีผลงาน  ไม่ได้วัดกันที่สอนจ านวนเท่าใดดูที่มี4 

งานวิจัยหรือไม่และแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ซึ่งเป็น  มคอ.  แต่คุณสมบัติอาจารย์คือ  มคอ.๑  และ มคอ. ๒
และ มคอ. ๓ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตจะไม่มีตัวชี้ว่าด าเนินการอะไร  เพราะ6 

น าตรงนี้เป็นตัวตั้ง  ซึ่งอาจารย์จะชินในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งก็จะคิดไม่ออก  แต่ได้ตั้งโจทย์ในเอกสารที่
แจก  ตั้งค าถามให้ทุกคนคิดตามกรอบจะต้องคิดร่วมกัน  ภาระการสอน  วิจัย  และบริการวิชาการ  ตั้งไว้  8 

๖๐  ๓๐  และ ๑๐  จะเท่ากับ  ๑๐๐  ซึ่งในเอกสารนี้จะเป็นกรอบแต่ที่อาจารย์สอนในปัจจุบันตั้งเกณฑ์ไว้
ว่าจะต้องสอน  ๑๒  ชั่วโมง  จะต้องดูจากในเอกสารจะมีการยืดหยุ่นไม่ใช่ให้ทุกคนสอนเป็นหลัก  เชื่อว่า 10 

KPI  เมื่อมีการประเมินสาขาจะเด่นคุณภาพจะเกดิขึ้น  
 อาจารย์พัฒนพงศ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  ถ้าสาขาใดอาจารย์น้อยและ12 

นักศึกษาจ านวนมากอย่างไรก็จะต้องสอน  ๑๒  ชั่วโมงเต็มแต่หากจะเลือกมาวิจัยคนสอนก็จะขาด 
 ประธาน  กล่าวว่า  จะต้องคิดยืดหยุ่น  จะต้องเอ้ือวิชาที่สัมพันธ์ขึ้นมาสอน  ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มี14 

อาจารย์สอนแทน  เพราะสามารถใช้อาจารย์พิเศษได้แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบก็ต้องก ากับดูแล  เป้าหมายคือ
อาจารย์จะต้องเขียนบทความทุกคน บทความสั้นๆ  ๕ -  ๑๐ แผ่น   ภาระงานรวมกันสัดส่วนจะต้องได้  16 

๑๐๐  เพราะจะต้องท าให้มีคุณภาพ  หากชัดเจนแล้วก็ให้จัดท าแบบฟอร์มกรอกภาระงานของอาจารย์   
เริ่มต้นอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ต่อไปก็จะเข้าท่ี  18 

 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  สิ่งส าคัญ
จะต้องใช้บุคลากรหลายส่วน  เกณฑ์และแนวทางในการประเมินแต่ละส่วนเป็นสิ่งส าคัญ  เพราะภาระงานที่20 

มอบหมายบางครั้งเป็นขั้นบันได  แต่หารือเรื่องรายละเอียดอีกครั้ง  ซึ่งจะได้ถูกต้องและยุติธรรม  สิ่งที่
ด าเนินการจะเป็นเชิงประจักษ์  จะได้โครงใหญ่แล้วส่วนรายละเอียดสู่การปฏิบัติจะต้องละเอียด 22 

 ประธาน  กล่าวว่า  จะด าเนินการให้เป็นรูปธรรมคณบดีจะต้องหารือกันตั้งกรอบแล้วไปหารือ
ภายในสาขา  และออกรูปแบบในลักษณะยืนหยุ่น เช่น  การสอน  ๕๐  การวิจัย  ๓๐  และบริการวิชาการ  24 

๒๐  เพราะฉะนั้นจ านวนผู้เรียนจะต้องไปแก้ไขเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ด าเนินการแก้ไข  ให้น า พรบ. มาเป็น
พันธกิจและภาระงานของอาจารย์  ต่อไปนี้เอกสารประกอบการสอนต้องร่วมกันจัดท าในสาขาและงานที่ลง26 

พ้ืนที่สามารถเขียนในเอกสาร ต าราได้  ซึ่งจะมองเห็นเป็นแนวทาง  ส่วนภาระงานนอกเหนือก็แล้วแต่
อาจารย์ท่านใดจะด าเนินการถือว่าเป็นภาระงานนอกเหนือการสอน  งานวิจัย  และการบริการวิชาการ          28 

ต่อจากนี้ไปก็จะต้องวัดผลเชิงประจักษ์เพราะจะมีข้อมูลในการตรวจสอบ  และจะต้องเน้นเรื่องคุณภาพของ
สาขาให้อาจารย์ด าเนินตามพันธกิจให้น ากลับไปปรับอีกครั้งและประกาศเป็นภาระงานของอาจารย์ 30 

มติที่ประชุม รับทราบ  มอบอาจารย์พัฒนพงศ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  น าไปปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 32 

 



 

๓๒ 

 

๖.๓   นั ดประชุมคณะกรรมการบริหารมหา วิทยาลั ย   ครั้ งที่   ๒ /๒๕๖๑                                       
ในวันอังคารที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย            2 

ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐  ปีการฝึกหัดครูไทย 
มติที่ประชุม รับทราบ   4 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๗..๓๐  น. 6 
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     นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย 
        นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข 10 

        ผู้จดบันทึกการประชุม 

 12 

        นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 14 

 


